

21 - 24 พฤษภาคม 2558 หน้า 24, 25 (1)

กักฟันฝาวิกฤตยางพาราฤดูเปิดกรีดใหม่ 'เหนือ-อีสาน' เคว้งแปรรูปเล่มแห่ขายยกก่อนถั่วย3โลตำร้อยละ

เกษตรกรภาคเหนือ-อีสานกักฟันฝาวิกฤตยางพาราฤดูเปิดกรีดใหม่ ระบุนโยบายแปรรูปอย่างล้มเหลว เกษตรกร 4 จังหวัดภาคเหนือ "เชียงราย-พะเยา-น่าน-พิษณุโลก" รอรัฐช่วยเหลือไม่ไหว รวมกลุ่มบุกเจรจาขายยกกับพ่อค้าจีนมณฑลยูนนาน ด้านบึงกาฬมีพื้นที่เปิดกรีดกว่า 7 แสนไร่ เกษตรกรกว่า 90% ยังขายยกก่อนถั่วย 3 โลราคาไม่ถึงร้อยละบาท

นายสวัสดิ์ ลาดปลาคะ นายกสมาคมเครือชัย เกษตรกรสถาบันเกษตรกรยางพาราไทยภาคเหนือ เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า

ภาคเหนือมีพื้นที่ปลูกยางพารา ประมาณ 8 แสนไร่ ส่วนใหญ่จะปลูกกันมากในจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน พิษณุโลก ในปี 2558 นี้สามารถกรีดยางพาราได้ 50% ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งจะมีน้ำยางสดออกสู่ตลาดประมาณ 10,000 ตัน/เดือน และคาดว่าจะมีพื้นที่เปิดกรีดยางใหม่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 20%

4 จว.เหนือเร่งขายยกยูนนาน

ทั้งนี้ จากปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำต่อเนื่องและรัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาค่าได้ ทำให้สมาคมเครือชัยเกษตรกรสถาบันเกษตรกรยางพาราไทยภาคเหนือ

ได้นำตัวแทนเกษตรกร 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน พิษณุโลก รวมตัวเข้าไปเจรจาซื้อขายยกพารากับนักธุรกิจเมืองจันทอง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เพื่อหาช่องทางทางการตลาดใหม่และระบายสต็อกน้ำยางสด รวมถึงส่งออกยางแปรรูปไปจีนผ่านด่านศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย

"สถานการณ์ราคายางพาราทั่วประเทศยังคงอยู่ในขั้นวิกฤต เกษตรกรได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า ทั้งภาวะหนี้สินที่เพิ่มพูน ภาคเหนือถือว่าเป็นแหล่งปลูกยางพาราน้องใหม่ ยังไม่สามารถกรีดยางได้เต็มพื้นที่ ก็ต้อง



ยกก่อนถั่วย - แม้ราคายางพารายังอยู่ในภาวะขาดลง แต่เกษตรกรและชาวสวนยางในภาคเหนือและภาคอีสานก็เริ่มเปิดกรีดแล้ว ส่วนใหญ่ยังคงจำหน่ายผลผลิตในรูปแบบยกก่อนถั่วย เพราะไม่สามารถที่จะแปรรูปเป็นยางแผ่นดิบหรือยางแผ่นรมควัน เนื่องจากต้องลงทุนด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ และโรงเรือนจำนวนมาก

21 - 24 พฤษภาคม 2558 หน้า 24, 25 (2)

เผชิญกับราคาที่ตกต่ำ จึงทำให้เกษตรกรใน 4 จังหวัดบุกเจรจาซื้อขายกับจีน โดยไม่รอการช่วยเหลือจากรัฐบาล เพราะที่ผ่านมายังล่าช้าและไม่สามารถแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำได้”

นายสวัสดิ์กล่าวอีกว่า ราคายางพาราตกต่ำ ทำให้กำลังซื้อในภาคเหนือภาพรวมชะลอตัวเล็กน้อย เนื่องจากยังได้พืชเศรษฐกิจชนิดที่ราคายังไม่ตกช่วยพยุงกำลังซื้อ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง นอกจากนี้ยังมีภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพียงเล็กน้อย ช่วยกระจายรายได้ให้เศรษฐกิจชุมชนขยายตัวอยู่ในกรอบแคบ ๆ ส่วนการแก้ไขปัญหาคากรูปล้ำพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังเดินทางไปกวาดล้างนายทุนที่บุกรุกป่าไม้เพื่อทำสวนยางพารา

เขียงรายโอดขายแต่ยางก้อนถ้วย

ด้านนายสุวิทย์ โหมลี ประธานเครือข่ายชาวสวนยางพารา จังหวัดเขียงราย เปิดเผยว่า ปัจจุบันจังหวัดเขียงรายมีพื้นที่ปลูกยางพาราประมาณ 5 แสนไร่ และสามารถกรีดยางได้แล้วประมาณ 150,000-200,000 ไร่ โดยชาวสวนส่วนใหญ่จะจำหน่ายผลผลิตในรูปแบบยางก้อนถ้วย ไม่ใช่ก้อนยาง หรือยางแผ่นดิบเพราะอยู่ไกลแหล่งแปรรูป ขณะนี้ประสบปัญหาอย่างหนัก เพราะราคาตกต่ำ ปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 20 บาท แต่ราคาต้นทุนที่แท้จริงของยางก้อนถ้วยอยู่ที่กิโลกรัมละ 32 บาท

“เกษตรกรได้เรียกร้องให้รัฐบาลช่วยกระตุ้นราคาให้สูงขึ้น ที่ผ่านมายังไม่ได้ผลอย่างเต็มที่ และยังมีกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันชั้น 3 โดยมีการเปิดจุดรับซื้อเฉพาะที่กองทุนสงเคราะห์การทำสวน ที่จังหวัดพะเยา จึงทำให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ยังไม่ตรงจุด” นายสุวิทย์กล่าวและว่า

สำหรับนโยบายทวงคืนผืนป่า คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ปลูกยางพาราหลายร้อยไร่ ส่วนเกษตรกรรายเล็กจะไม่ได้รับผลกระทบ เพราะส่วนใหญ่ปลูกยางพาราในที่ดินที่ถูกกฎหมายที่ได้รับมรดกจากบรรพบุรุษ ด้านกำลังซื้อภาพรวมของจังหวัดเขียงราย แม้จะปรับตัวลดลงเล็กน้อย หลังได้รับผลกระทบจากราคา

ยางพาราตกต่ำ ทำให้ได้รับผลกระทบเป็นลูกโซ่ แต่ยังมีพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ พยุ่งไว้ เช่น พืชไร่ ไม้ผล เป็นต้น

ด้านนายชวลิต สุธรรมวงศ์ ประธานที่ปรึกษาฝ่ายเกษตรกรและแรงงาน หอการค้าจังหวัดเขียงราย กล่าวว่า ปัจจุบันกำลังซื้อของภาคประชาชนเขียงรายลดลง การผลิตยางพาราในเขียงรายเน้นขายเฉพาะยางก้อนถ้วยหรือขี้ยางเป็นหลัก แต่ไม่ได้แปรรูปเป็นยางแผ่นรมควันเหมือนภาคใต้และภาคตะวันออก ทำให้ขายผลผลิตได้ราคาต่ำ จึงจำเป็นต้องพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพดี ควบคู่ไปกับการแปรรูปในอนาคต

บึงกาฬจ่อโค่นต้นยางทั้ง 3,000 ไร่

นายสิริชัย ห่านวิบูลย์พงษ์ กรรมการสมาคมเครือข่ายเกษตรกรสถาบันเกษตรกรยางพาราไทย จังหวัดบึงกาฬกล่าวว่า ขณะนี้เกษตรกรในจังหวัดบึงกาฬประมาณ 60-70% เริ่มเปิดกรีดยางในฤดูกาลใหม่แล้ว แต่มีพื้นที่เปิดกรีดยางน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากเกษตรกรได้รับผลกระทบจากราคายางที่ลดลง รวมทั้งยังมีปริมาณยางที่ค้างสต็อกอยู่เป็นจำนวนมาก จึงไม่ต้องการกรีดยางในช่วงที่ราคาไม่ดี

ทั้งนี้ บึงกาฬเป็นจังหวัดที่มีการปลูกยางพารามากเป็นอันดับ 1 ของภาคอีสาน ประมาณ 8.8 แสนไร่ เปิดกรีดยางได้ 7.4 แสนไร่ จึงทำให้ภาคเศรษฐกิจตอนใต้ได้รับผลกระทบอย่างมาก ประชาชนไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงใกล้เปิดเทอม มีเกษตรกรจำนวนมากต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพรับจ้าง ก่อสร้าง กระจายไปตามจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสาน อีกทั้งยังมีเกษตรกรที่ตัดสินใจยื่นความประสงค์จะโค่นต้นยางทั้งแล้วกว่า 3,000 ไร่

อย่างไรก็ตาม อาจมีปัญหาระง่อนเงาะไม่เพียงพอ ตามโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางไร่ละ 16,000 บาท จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องดังกล่าวด้วย

“ส่วนใหญ่เกษตรกรกว่า 90% ในจังหวัดบึงกาฬยังขายยางก้อนถ้วยอยู่ ปัจจุบันราคา 30-31 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรค่อนข้างพอใจ แต่สำหรับการแปรรูปเป็น

ยางแผ่นหรือยางเครปนั้นยังมีน้อย รวมทั้งการแปรรูปเป็นยางแผ่นก็ยังมีต้นทุนสูงกว่าราคาขาย 15-16 บาท ส่วนโรงงานที่รับแปรรูปยางพารานั้นก็ไม่มีมากนัก” นายสิริชัยกล่าว

ทั้งนี้ ความหวังของชาวสวนยางในขณะนี้คือ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... ที่กำลังรอประกาศบังคับใช้ หากกฎหมายดังกล่าวบังคับใช้จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารอุตสาหกรรมยางพาราเป็นไปอย่างครบวงจรและเป็นระบบมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังหวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศจะบูรณาการร่วมกัน เพื่อช่วยส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราให้ได้จริง และช่วยระบายสต็อกยางในประเทศที่ค้างอยู่กว่า 2.1 แสนตันในขณะนี้ด้วย

เกษตรกรอุดรฯเมินแปรรูปยาง

ด้านนายพยุศักดิ์ อภิรัตนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดอุดรธานี (สยก.อุดรธานี) เปิดเผยว่า ขณะนี้เกษตรกรทยอยเปิดกรีดยางแล้วตั้งแต่หลังสงกรานต์ โดยอุดรธานีมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 360,826 ไร่ ส่วนการส่งเสริมให้เกษตรกรแปรรูปยางพารานั้น เนื่องจาก 97% เป็นยางก้อนถ้วย ซึ่งเกษตรกรมองว่าการผลิตไม่ยุ่งยากเมื่อเทียบกับยางแผ่นดิบที่ต้องลงทุนเพิ่มทั้งโรงเรือน เครื่องจักร ไม่สบายเหมือนกรีดยางแล้วส่งขายได้ทันที

ข้อมูลจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี (ตุลาคม 2557) ระบุว่า โรงงานแปรรูปยางพาราในจังหวัดอุดรธานีมีทั้งสิ้น 12 ราย ได้แก่ 1.บริษัท กวางเขิน รับเบอร์ (แม่น้ำโขง) จำกัด รับผิดชอบยางก้อนถ้วยและยางแผ่นดิบ 2.บริษัท ชุมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์นคอร์ปอเรชั่น จำกัด รับผิดชอบยางก้อนถ้วย/เศษยางพารา 3.บริษัท ไทยฮั่วยางพารา จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบยางแผ่นรมควัน 4.บริษัท ไทยาริ รับเบอร์ จำกัด รับผิดชอบยางแผ่นดิบ 5.บริษัท มหากิจรับเบอร์ จำกัด รับผิดชอบยางแผ่น 6.บริษัท เรืองอุทัย จำกัด รับผิดชอบน้ำยางดิบ 7.บริษัท วงศ์บัณฑิต อุดรธานี จำกัด รับผิดชอบยางแผ่นดิบ เศษยาง 8.บริษัท ศรีตรังแอมโอร อินดัสตรี จำกัด

21 - 24 พฤษภาคม 2558 หน้า 24, 25 (3)

(มหาชน) รับผิดชอบพิเศษยางพารา 9.บริษัท สยาม อะกริคัลเจอร์ เทรดิง กรุป จำกัด รับผิดชอบยางแผ่นดิบ 10.บริษัท ฮิมสยาม อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต จำกัด รับผิดชอบพิเศษยางพารา 11.ร้านพงษ์เจริญการเกษตร รับผิดชอบพิเศษยางพารา 12.องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบยางก้อนถ้วยและยางแผ่นดิบ

20 พ.ค.ถกปัญหาไล่โค่นต้นยาง

ขณะที่นายพิพัฒน์ ชนินത്യทรวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการแปรรูปไม้ยางพารา เนื่องจากขณะนี้ชาวบ้านบางส่วนที่ถูกโค่นต้นยางเดือดร้อนมาก จึงต้องมาคุยกันอีกครั้งว่าจะประนีประนอมอย่างไร เพราะนโยบายเบื้องต้นจะต้องดำเนินการกับกลุ่มนายทุนที่รุกป่าก่อน โดยกรมป่าไม้จะเป็นผู้เข้าอายัดและโค่นต้นยาง ส่วน อ.อ.ป. เป็นผู้แปรรูป อย่างไรก็ตาม มีหนังสือให้ร่วมประชุมกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกองทัพ ที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ เพื่อกำหนดนโยบายที่ชัดเจนอีกครั้ง

21 พฤษภาคม 2558 หน้า 4 (1)

เรียงคน มาเป็นข่าว



- ...เป็นไปตามคำพยากรณ์ ลงเอยตามกระแสเรียกร้อง การประชุมร่วมระหว่าง “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ-คณะรัฐมนตรี” ว่าด้วยปมเงื่อนการยกร่าง “รัฐธรรมนูญฉบับใหม่” ในขั้นตอนจัดทำข้อเสนอแนะ ปรากฏว่า “แม่ไม้ 2 สาย” ก้าวข้ามไปบรรลุอีกมิติ รับลูก “ทำประชามติ” ด้วยเสียงเอกฉันท์
- ...สแต่ปัดไปทาง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ค่อยๆ ละกิด ลิข้าง “บิกตุ้” ส่งเรื่องให้ “สนช.” ที่ทำหน้าที่ “นิติบัญญัติ” กระทำการแก้ไข เพิ่มเติม “รัฐธรรมนูญชั่วคราว” ต่อจิ๊กขอว์หมวดทำ “ประชามติ” เป็น มรรคผลให้โรดแมปการยกร่าง “รธน.ใหม่” ที่กำหนดไว้เดิมให้แล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายน ต้องขยับขับเคลื่อนออกไปอีกเล็กน้อย “ศึกเลือกตั้ง” ที่ตั้งธง ไว้ปลายกุมภาพันธ์หรือต้นมีนาคม 2559 ถูก “แคนนอน” เลื่อนโปรแกรมไป นิดหน่อย
- ...ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับ “ประชามติ” กล่าวคือ หากผ่านความเห็นชอบจาก ประชาชน เสียงส่วนใหญ่ขานรับ อย่างขำมิน่าจะเกินสี่ห้าห้าเดือน แต่กรณีไม่ ผ่าน “รธน.ใหม่” ถูกคว่ำกระดาน ก็ต้องตัวใครตัวมัน “ศึกเลือกตั้ง” จะแปร สภาพเป็น “รถกะปือ” บุโรทั่ง วังพลัดหลงขึ้น “เขาวงกต” อันคดเคี้ยวกว่า จะผ่าทางตัน รอดลั่นดอณาได้ อีก 2-3 ปี หรือชาติหน้าตอนบ่ายๆ ก็เป็นได้ แล้วแต่ “บุญญาภิหาร”
- ...เมื่อเส้นศูนย์สูตรทางการเมืองลงเอยตามกฎ “อนิจจัง” ดั่งนี้ ฟัน้องที่เป็น “นักเลือกตั้ง” ทั้ง “มือสมัครเล่น” และ “อาชีพ” ต้องถอดคอสามัคคี เป็น “ดักแด้” กันอีกนาน เพราะโรงเรียนทำทำจะปิดเทอมกันระยะยาว มีโอกาสสูงที่ “บิกตุ้” จะอยู่เพื่อจัดแถวให้บ้านเมืองเข้าสู่รูปเข้ารอยด้วยความก๊ิบเก้ ประมาณ 2 ปี “อย่างต่ำ”
- ...แม้แต่ลุ่นระทิกกับการเมือง เรื่องการยกร่าง “รัฐธรรมนูญใหม่-การทำ ประชามติ” เหลียวหลังไปดู “สงครามเศรษฐกิจ” ที่ถาโถมเข้ามา มองผ่าน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ลากลายแพง ตามไปดู “ภาคการ ส่งออก” ต้องร้อง “ไอ้หย่า” เมื่อปรากฏว่าไตรมาสแรกติดลบแล้ว 4.3% ทอน ออกมาเป็นเม็ดเงินบาท บักโกรกหลายแสนล้าน
- ...เศรษฐกิจไทยโคมาครบวงโคจร ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากสถาบัน ต่างประเทศลดลงถึงระดับ “ซบเซา” เนื่องจากเติบโตน้อยกว่าที่คาดหวัง “นักลงทุน” พวกฝรั่งตาน้ำข้าว รุมเทขายหุ้นสุทธิไปแล้วเฉียดหมื่นล้าน ขณะที่ “หนี้สาธารณะ” ยอดพุ่ง เนื่องจาก “รายได้” ไม่เพียงพอกับ “รายจ่าย”
- ...ที่ “เอวัง” มากที่สุดคือ “ภาคเกษตร” ผลผลิตติดลบ 4.8% ตัวกระชาก เรตติ้งที่ล้ำคัญคือ “ข้าว-ยางพารา-ปาล์ม” ภาพรวมสินค้าเกษตรตัวเลขรูต เสออย่างต่อเนื่อง ติดต่อกัน 5 ไตรมาส เข้าให้แล้ว “พี่น้องครับ”



21 พฤษภาคม 2558 หน้า 4 (2)

●...“เกษตรกร” ที่ประสบชะตากรรม “ปวดตับ”หนักที่สุด จากผลผลิตภาพรวมลดลงคือ “ชาวปักษ์ใต้” เพราะ “ยางพารา-ปาล์ม” จนป่านนี้แล้ว ยังโง่หัวไม่ขึ้น “ราคายาง” ที่ใกล้จะเปิดฤดูกรีดยังในไม่กี่วัน ยังโตเพดานอยู่ที่ “สามโลร้อย” มองไม่เห็นอนาคตว่าจะ 60 บาท ได้เมื่อไหร่ “คนใต้” เหมือนพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก พืชผลการเกษตรทรุดบักโกรกแล้ว “สถานการณ์” ก็ร้อนระอุทุกหย่อมหญ้า

●...ไหนดระเบิด-เผาเมืองใน 3 จังหวัด ที่ทำท่าจะเจียบสงบไปชั่วขณะ เกิดลุกฟឹบขึ้นมาอีกคำรบ ไหนดบรรดา “นายหัว” อีกจำนวนไม่น้อย ไปมีชื่อว่ามีส่วนกับขบวนการค้ามนุษย์ “โรฮีนจา” เรียกว่าช่วยทั้งขึ้นทั้งล่องเลย

พลงน้ำแข็ง



21 พฤษภาคม 2558 หน้า 3

มือบียงจัสอบ บริษัทสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายมนัส บุญพัฒน์ ว่าที่นายกสมาคมคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อยแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกร 8 จังหวัดภาคใต้ ได้ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ขอระงับ และตรวจสอบรวมถึงหาผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจนำยางในสต็อก 2.1 แสนตัน จากโกดังโรงงานทุ่งสงเฟอร์นิเจอร์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ส่งขายให้กับบริษัทต่างประเทศในราคาขมกวันแค้นโลกกรัมละ 43 บาท ส่วนทางกับราคาตลาดในประเทศที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ผ่านนายสุชสวัสดิ์ สุวรรณวงศ์ หัวหน้าฝ่ายประสานมวลชนทำเนียบฯ

โดยนายมนัส กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. ที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางหน่วยงานตัดสินใจนำยางในโกดังสต็อกปี 2555/2556 ส่งขายให้กับบริษัทบางแห่งในประเทศสิงคโปร์ ราคาโลกกรัมละ 43 บาท ขณะที่ยางพาราแผ่นรมควันชั้น 3 ในตลาดท้องถิ่นอยู่ที่ ราคา 57 บาท เหตุใดถึงตัดสินใจขาย ซึ่งตนได้ยื่นหนังสือไปยังหลายหน่วยงานแต่ยังไม่มื่ออะไรเปลี่ยนแปลง หากปล่อยไว้อย่างนี้เกษตรกรชาวสวนยางต้องนำคาดอกอีกรอบหนึ่งแล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ.

21 พฤษภาคม 2558 หน้า 22 (1)

พัฒนาผู้นำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร



สหกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับรางวัล 58



ผู้สนับสนุนเงินทุน



กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ จัดโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาความรู้บทบาทหน้าที่ของผู้นำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร” (พืชมงคล) เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นำ

ตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงความรู้และประสบการณ์ สำหรับการบริหารธุรกิจสหกรณ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำแนวทางการบริหารที่ถูกต้องไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการบริหารธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพและก้าวตามทันสถานการณ์

โดยมีผู้นำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจากสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรจากทั่วประเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่และผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น 300 คน โดยมีนายโอกาส กลั่นบุญชัย อธิบดี



ยางพารา



โคนม

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิด โครงการฯ พร้อมบรรยายพิเศษ พร้อมกันนี้ผู้ฝึกสหกรณ์ที่เข้าร่วมอบรมยังได้ร่วมกิจกรรมสำคัญ

ในการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ มณฑลพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ ท้องสนามหลวง และเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาอีกด้วย

นายโอกาส กลั่นบุญชัย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า สหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร เป็นองค์กรทางสังคมและเศรษฐกิจที่สำคัญของประชาชน ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศให้ประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากเกษตรกร ซึ่งขบวนการผลิตจะมีประสิทธิภาพได้ นั้น ก็คือเมื่อเกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มกันสร้าง



นายโอกาส กลั่นบุญชัย

องค์กรของตนเองในการดำเนินงานตามเจตนารมณ์ขององค์กร ความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจะสามารถเกิดขึ้นได้ ก็ต้องมีผู้นำที่เข้าใจสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างก้าวตามทัน และจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถปรับกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้

“การอบรมในครั้งนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์มุ่งหวังที่จะได้สร้างความเข้าใจให้กับผู้นำสหกรณ์ในการที่จะได้รับความรู้ไปพัฒนาสหกรณ์ หรือบริหารงานสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้อิทธิพลของความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการและหลักการสหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น มีการเห็นความเข้าใจในการทำงานอย่างมีคุณธรรม มีจรรยาบรรณให้กับผู้ได้รับการอบรม และให้มีการปฏิบัติงานบนพื้นฐานผลประโยชน์ของพี่น้องสมาชิกเป็นหลัก การเป็นผู้นำ เป็นผู้บริหารสหกรณ์นั้น การตัดสินใจทุกครั้งก็ต้องให้อยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของพี่น้องสมาชิก บนพื้นฐานที่จะทำให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ก้าวหน้า และสามารถเป็นที่พึ่งของพี่น้องสมาชิกได้” ซึ่ง



21 พฤษภาคม 2558 หน้า 22 (2)

จะเป็นการก้าวไปสู่การพัฒนาสหกรณ์ให้เติบโตตามหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์อย่างเข้มแข็งต่อไปในอนาคต” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าว

การนี้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ยังได้มอบเงินสนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 และมอบเหรียญที่ระลึกและโล่แก่ผู้บริจาคเงินสนับสนุนสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 250 คน

ทั้งนี้สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติที่ได้รับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2558 จำนวน 7 สหกรณ์ คือ 1) สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรสปรอบจำกัด จังหวัดลำปาง 2) สหกรณ์โคนม ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก ก.น.ข. หนองรี จำกัด จังหวัดลพบุรี 3) สหกรณ์นิคม ได้แก่ สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด จังหวัดลำปาง 4) สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านโคกม่วง จำกัด จังหวัดพัทลุง 5) สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ ร้านสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ 6) สหกรณ์ร้านค้า ได้แก่ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด จังหวัดลำปาง และ 7) สหกรณ์เครดิตยูเนียน ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านทุ่งเคียบ จำกัด จังหวัดพัทลุง.



21 พฤษภาคม 2558 หน้า 14



● ฝึกอาชีพสร้างงาน

เมื่อวันก่อน ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกร สมบูรณ์ ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง นายบุญเจือ สมทิพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ออกเยี่ยมเยียนการฝึกอบรมพันธกิจกรรมสาธิตและการศึกษาฐานกิจกรรมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายปี 58 ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการรวมกลุ่มช่วยกันทำหัวเชื้อเพาะเห็ดฟาง พร้อมถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการจับบ่อเลี้ยงปลาหรือสารพัดสัตว์ รวมทั้งปลูกผักเสริมจนเต็มพื้นที่ โดยไม่ต้องง้อรายได้จากยางพาราเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป.

21 พฤษภาคม 2558 หน้า 27

ทางคืน 'โคกภูเหล็ก' 800 ไร่

- ผวจ.เลยระดมกำลังลุยตรวจ!
- หลังนายทุนบุกรุกปลูกยาง7ปี

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย พ.อ.เทพฤทธิ์ กสิบุตร รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดเลย นายยงยุทธ ชำนาญรบ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) เลย นำกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทหารพรานและกำลังอาสาสมัคร (อส.) จังหวัดเลยรวมกว่า 200 นาย เข้าตรวจสอบบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกภูเหล็กบ้านป่าช้าหลาม ต.นาโง่ง อ.เมือง จ.เลย หลังจากได้รับแจ้งว่ามีนายทุนเข้าไปบุกรุกทำสวนยางพารา จึงมีการสนธิกำลังเข้าตรวจสอบ พบว่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกภูเหล็กบ้านป่าช้าหลาม หมู่ 10 ต.นาโง่ง ซึ่งเป็นป่าโซนซี ป่าต้นน้ำถูกนายทุนแผ้วถางรุกขึ้นไปตามไหล่เขาเป็นพื้นที่กว้างประมาณ 800 ไร่ เพื่อปลูกยางพารา ซึ่งบางส่วนเปิดกรีดแล้วและบางส่วนต้นยางกำลังเจริญเติบโต คาดว่าปลูกยางพารามาแล้วกว่า 5-7 ปี

นายวิโรจน์เปิดเผยว่า การกิจวันนี้เป็นการบูรณาการระหว่างฝ่ายทหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุดคุ้มครองหมู่บ้านของบ้าน (ชรบ.) ป่าช้าหลามตลอดจนอาสาสมัครของจังหวัดเลย หลังได้รับทราบว่ามีนายทุนในจังหวัดเลยเริ่มเป็นผู้รับเหมายู่นบ้านรอยต่อได้เข้ามาบุกรุกพื้นที่ป่าโซนซีบริเวณป่าโคกภูเหล็กเพื่อ

ทำการปลูกยางพารา ประมาณ 800 ไร่ เมื่อเราได้รับทราบแล้ว เจ้าหน้าที่ของป่าไม้ได้ออกตรวจสอบร่วมกับฝ่ายปกครอง พบว่ามีการบุกรุกในพื้นที่ป่าโคกภูเหล็กจริง จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ ลย.12 แจ่งซ้อกล่าวหาแก่นายเริ่มเป็นผู้บุกรุกบริเวณดังกล่าว

“นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้นายอำเภอเมืองเลยลงนามในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 25 เพื่อให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากพื้นที่ป่าภายในเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งวันนี้เราได้มาปกครองรักษาป่าต้นน้ำในเขตจังหวัดเลยเอาไว้และเพื่อเป็นการหยุดยั้งไม่ให้มีการบุกรุกป่าเพิ่มอีก ผมคิดว่าตามคำสั่ง คสช.ที่ 64 และ 66 ทำให้เลือดที่เมืองเลยหยุดไหลแน่นอน เพราะฉะนั้นการที่เราต้องมาปฏิบัติการเช่นนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ใครก็ตามมาบุกรุกป่าอีก ไม่ว่าจะเป้นป่าประเภทใดก็ตาม เพื่อไปทำประโยชน์ปลูกพืชซึ่งเป็นการทำลายทรัพยากรป่าไม้อีกเด็ดขาด” นายวิโรจน์กล่าว และว่า หากพบเห็นการบุกรุกป่าขอให้ประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแสให้กับทางจังหวัดเลย หรือ กอ.รมน.ไปที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย เพื่อจะได้เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับนักป้องกันพื้นที่ป่าต่อไป

21 พฤษภาคม 2558 หน้า 15



เตือนเกษตรกรเร่งขึ้นทะเบียน ปรับปรุงข้อมูลเพาะปลูกพืชปี 58

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี 2558 และกำหนดแผนปฏิบัติการให้เกษตรกรมาแจ้งปรับปรุงทะเบียนการเพาะปลูกพืชในรอบการผลิตในปีนี้ เพื่อให้ข้อมูลของเกษตรกรมีความถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรทุกระดับ และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้ตรวจรับรองสิทธิ์ของเกษตรกรในการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว เช่น การขอสินเชื่อได้เกษตรกร การช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยมุ่งเน้นพืชเศรษฐกิจสำคัญ เช่น ข้าวนาปี ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชไร่อื่นๆ ที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วและกำลังมีการปลูกใหม่ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรในการรับบริการและการช่วยเหลือตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล จึงขอให้เกษตรกรมาติดต่อขอขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

ข้าวนาปี รอบการเพาะปลูกช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม-31 ตุลาคม 2558 และข้าวนาปรังรอบการเพาะปลูกช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557-30 เมษายน 2558 ให้มาแจ้งขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูลได้ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน-15 พฤศจิกายน 2558 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะเริ่มต้นดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน-30 พฤศจิกายน 2558 ดำเนินการปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกรช่วงวันที่ 15 มิถุนายน-31 ธันวาคม 2558 และมีการตรวจเยี่ยมแปลงเพาะปลูกในช่วงวันที่ 15 มิถุนายน-30 พฤศจิกายน 2558 ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในภาคใต้ ซึ่งมีรอบการเพาะปลูกข้าวนาปีช่วงวันที่ 16 มิถุนายน 2558-28 กุมภาพันธ์ 2559 และข้าวนาปรังรอบการเพาะปลูกช่วง

วันที่ 1 มีนาคม-15 มิถุนายน 2558 ให้มาแจ้งขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2558-31 มีนาคม 2559 โดยจะมีการตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558-15 เมษายน 2559 ดำเนินการปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกรช่วงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558-30 เมษายน 2559 และตรวจเยี่ยมแปลงเพาะปลูกช่วงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558-30 เมษายน 2559 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบการเพาะปลูกฤดูฝนระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2558-31 ตุลาคม 2558 และฤดูแล้งระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558-28 กุมภาพันธ์ 2559 รวมทั้งมันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน สับปะรดโรงงาน ไม้ผล ไม้ยืนต้น ยางพารา ปาล์มมัน และพืชอื่นๆ ซึ่งมีช่วงเวลารอบการเพาะปลูกตลอดทั้งปี ให้เกษตรกรมาแจ้งขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูลหลังการเพาะปลูก 15 วัน โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะมีการตรวจสอบข้อมูลในช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม-30 พฤศจิกายน 2558 และดำเนินการปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกรช่วงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน-15 ธันวาคม 2558

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อว่า ดังนั้นจึงอยากขอความร่วมมือจากเกษตรกรแจ้งข้อมูลตามข้อเท็จจริง เพื่อรักษาสีเขียวประเทศไทย เช่น ความช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ หรือการได้รับเงินช่วยเหลือเกษตรกรนี้ ผลผลิตราคาตกต่ำ โดยเจ้าหน้าที่จะรับขึ้นทะเบียนพืชทุกชนิด รวมทั้งประมงพื้นบ้าน ปศุสัตว์พื้นบ้าน นาเกลือ และแมลงเศรษฐกิจ ตามการแจ้งของเกษตรกรไปพร้อมกับกรรับแจ้งขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก โดยเกษตรกรสามารถติดต่อเพื่อแจ้งขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่เป็นที่ตั้งแปลงปลูก ตามรอบเวลาที่แจ้งไปดังกล่าวข้างต้น" อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

คนเกษตร/รายงาน

21 พฤษภาคม 2558 หน้า A 2

สถานการณ์เด่น

09.30 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย กล่าวว่า ถ้าประชามติรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ผ่าน มีทางออก คือ 1.กลับไปใช้กระบวนการเดิม 2.ตั้งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่โดยไม่มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 3.มอบหมายให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ดำเนินการ หรือ 4.ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำรัฐธรรมนูญฉบับใดขึ้นมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข

10.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน THAIFEX-World of Food Asia 2015 ที่ศูนย์การประชุมชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี



ประชาชนมาเดินชมงาน THAIFEX-World of Food Asia 2015

11.00 น. นายบัณฑิต ลำซำ ประธานกรรมการ

ธนาคารกสิกรไทย แลกงาช้างลดดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.13-0.25% ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกที่สนองนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย และการลดดอกเบี้ยครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ทันที เพราะคาดว่าจะทำให้กำไรลดลงมาก และในช่วงเย็นธนาคารไทยพาณิชย์ก็ประกาศปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ตาม ขณะที่คงดอกเบี้ยเงินฝาก

15.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บอกว่า ในวันที่ 29 พ.ค.นี้ จะมีการประชุมใหญ่ 15 ประเทศ เพื่อร่วมกันหาทางออกและแก้ไขปัญหาโรฮิงญา เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาระดับภูมิภาคที่ต้องร่วมกันแก้ไข เพราะไทยเป็นเพียงประเทศทางผ่านเท่านั้น

15.01 น. นายธีรชัย อัครนาวิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวว่า สบน.ชงออกกฎหมายพิเศษชำระหนี้วงเงินกว่า 7 แสนล้านบาท ให้ ธ.ก.ส.-รฟท.-ชสมก. รวมถึงหนี้รัฐบาลค้างจ่าย สปส. กำหนดชำระหนี้ภายใน 20 ปี ย้ำ รฟท. ชสมก. ต้องฟื้นฟูกิจการตามซูเปอร์บอร์ดเห็นชอบ

15.30 น. ม.ร.ว.ปรีดิยาทร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี พูดถึงการปรับตัวขึ้นของราคายางพารามาเป็น 56 บาท/กิโลกรัม และรัฐบาลจะเร่งระบายสต็อกยางพารา 4 แสนตันให้หมดภายใน 1 ปี เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสต็อกยางพารามากดันราคาตลาดอีกต่อไป

16.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง และ รมว.กลาโหม เตรียมนำเสนอความคืบหน้าการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะพื้นที่สิทธิประโยชน์ เสนอต่อนายกรัฐมนตรีในเร็วๆ นี้

21 พฤษภาคม 2558 หน้า 1,10 (1)

วิญญูที่ 4 ทางรอด.



บิกตูไม่ภูมิใจ 'นายกฯปฏิวัติ'

หากรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ผ่าน
ประชามติ รองนายกฯวิญญู
เครื่องาม'แย้ม' 4 ทางเลือก
เผยคิดไว้แล้ว □อ่านต่อหน้า 10

◀ **เซฟตี้** - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีมือทำเบอร์เกอร์ปลาร้าบอง โดยมีเซฟชุมพล แจ่มไพร์ เซฟกระทะเหล็กคอยเป็นลูกมือ ระหว่างเป็นประธานประชุมผู้ค้าข้าวโลกที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 20 พ.ค.

● วิญญู □ ต่อจากหน้า 1

แต่พูดออกมาไม่ได้ เติร์ชมเสนาอกรรม.นัดหน้าชงข้อเสนอแก้ไขร่างรธน.ร่างแรก ค้าน'บวรศักดิ์' ระบุมมธ.ยกร่างฯยังไม่คิดแก้ไขใดๆ จนกว่าจะได้รับข้อเสนอจากสภ.ฯ-รัฐบาล เผยถ้าหากล้มไปจะไม่กลับมาใหม่แล้ว ด้าน'บิกตู' เติร์ชมเปิดใจครบ 1 ปีรัฐประหารวันนี้ ล้มไม่ใช่ความภาคภูมิใจที่ต้องมาทำหน้าที่นายกฯ แต่พอใจผลงานที่ได้ปฏิบัติทำตามหน้าที่ที่เหลืออกให้ประชาชนประเมิน

บิกตูโชว์เมนูเบอร์เกอร์ปลาร้า

เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 20 พ.ค. ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อิมแพ็คเมืองทองธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานเปิดงานประชุมผู้ค้าข้าวโลก Thailand Rice Convention 2015 พร้อมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์ด้านการตลาดข้าวและนโยบายการค้าข้าวของไทย"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นพล.อ.ประยุทธ์ เติร์ชมบุรุษภายในงาน โดยในบุรุษสุดท้าย นายกรัฐมนตรีได้โชว์ฝีมือทำเบอร์เกอร์ปลาร้าบอง ซึ่งทำจากเนื้อวัวไทย-วากิว ที่แปรรูปจากข้าวไทย โดยมีเซฟชุมพล แจ่มไพร์ เซฟกระทะเหล็ก คอยดูแล

โดยนายกฯ ตกแต่งเบอร์เกอร์ในงานเป็นรูปทรงตั้ง พร้อมระบุว่าคู่วิจจากทีวี และให้เชื่อว่า เบอร์เกอร์ภูเขาไฟโวลคานो ขอให้ช่วยกันอุดหนุนอาหารไทย และจะเปิดร้านเบอร์เกอร์ที่ทำเนียบรัฐบาล

ผู้สื่อข่าวแฉว่าพูดแล้วต้องทำ นายกรัฐมนตรีบอกว่าเวลาคนอื่นพูดแล้วไม่ทำ ทำไม่พูด พวกเขาดีแต่พูด จากนั้นนายกฯ ได้ชิมเบอร์เกอร์ แล้วบอกว่ารสชาติปลาร้าไปหน่อย เบอร์เกอร์ ต้องไม่เผ็ดมาก ตอนเช้าต้องกินขนมปังทาเนย ซ้อมาจากร้านที่ขายตามห้างสรรพสินค้า ต้องกินทุกวันเพราะทำงานง่ายและเร็ว ขณะที่เซฟชุมพล บอกว่าจะนำเบอร์เกอร์มาให้กรม.ช.ม ในวันที่ 26 พ.ค. ก่อนที่จะเปิดร้านขาย และได้ให้นายกฯ เช่นลายเซ็นที่ค้ากันเป็นอัน เพื่อใส่กรอบคิดไว้ที่โรงเรียนสอนทำอาหารด้วย

ปลื้มดันราคายางมาที่กก.ละ 56 บ.

ต่อมาเวลา 15.20 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2558 ถึงแผนการช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะข้าวและยางพาราว่า ราคายางขึ้นแล้ว เกษตรกรชาวสวนยางก็พอใจ ราคายางอยู่ที่กิโลกรัมละ 56 บาท ซึ่งปรับขึ้นราคามากกว่า

ที่คาดการณ์ไว้ จาก 53 บาทเป็น 56 บาท น่าจะดีขึ้น

นายกฯ กล่าวว่า วันนี้ต้องไม่พูดถึงราคาขายราคาซื้อ แต่ต้องพูดถึงการปรับโครงสร้างการเกษตรทั้งหมด เรื่องข้าวก็พูดแล้วว่าต้องปรับทั้งระบบ เกษตรกรต้องปรับตัวเอง การปรับโครงสร้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องทำงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ ทุกอย่างต้องไปพร้อมกัน

ครบ 1 ปี-ปฏิวัติพอใจทำหน้าที่

เมื่อถามถึงการประเมินสถานการณ์ครบรอบ 1 ปีของการเข้าทำงานของคสช. นายกฯ กล่าวว่า เคียว่าวันที่ 22 พ.ค.ก่อนพูดที่ผ่านมามีการประเมินสถานการณ์ทุกสัปดาห์ และวันที่ 22 พ.ค.นี้จะแสดงความก้าวหน้าอีกที ขณะนี้ต้องขอบคุณประชาชน ไม่ใช่ผลงานของตน ไม่ใช่ความภาคภูมิใจของตนเลยที่ต้องมาทำหน้าที่ครั้งนี้

"ผมขอบคุณทุกคนที่เข้าใจสถานการณ์ของประเทศชาติ เว้นแต่บางคนบางพวกไม่เข้าใจ ก็พิจารณาตนเองว่าควรทำอย่างไรต่อไป ประเทศชาติจะไปอย่างไร วันนี้สิ่งสำคัญคือการรักษาความสงบเรียบร้อย เดินหน้าประเทศ แก้ปัญหาเร่งด่วน จัดการบริหารระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ให้ซ้ำซ้อน

21 พฤษภาคม 2558 หน้า 1,10 (2)

หรือรั่วไหล นี่ก็สิ่งที่ท่านต้องประเมินให้ผม สำหรับผม ประเมินของผมว่าพอใจ แต่ไม่ใช่ ความภาคภูมิใจ” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่าพอใจในด้านใดบ้าง นาย กกล่าวว่า ทุกด้าน เมื่อถามว่าสิ่งที่บอกว่าไม่ ภาคภูมิใจคือจุดใด พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ความไม่ภาคภูมิใจคือทำไมต้องให้ตนมาอยู่ ตรงนี้ ทำไมไม่ทำกัน ก็เลือกตั้งกันมาไม่ใช่ หรือ

จากนั้นนาย ก ได้เดินออกจากวงให้ สัมภาษณ์ทันที เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามจะถาม ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ยกมือโบกปฏิเสธก่อนเดิน ขึ้นไปยังห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าทันที

วิญญูเผยกรม.นัดหน้าออกแก้รธน.

ก่อนหน้านี้ เมื่อเวลา 09.30 น.ที่ทำเนียบ รัฐบาล นายวิญญู เกื้องาม รองนายกฯ กล่าว ถึงการประชุมกรม.วาระพิเศษ วันที่ 25 พ.ค.นี้ เพื่อพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญว่า การประชุมกรม.วันที่ 19 พ.ค. ได้รายงานถึง คำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญไปแล้ว 80 เปรอ์ เซ็นต์ แต่ความเห็นยังไม่ครบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้ากสช. เห็นว่า ควรพิจารณาเพิ่มเติม ตนจึงเตรียมข้อมูลไว้ ซึ่งแจ้งที่ประชุม หากความเห็นตรงกันไม่มี ปัญหา ถ้ามีความเห็นเพิ่มเติมจะรวบรวม ไปอยู่ในคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ คิดว่า จะส่งคำขอแก้ไขได้ทันวันที่ 25 พ.ค.นี้ เรื่องนี้ กรม.จำเป็นต้องพิจารณาเพื่อเป็นความเห็น ทั้งหมดในนามกรม.

นายวิญญูกล่าวว่า ความเห็นที่เสนอนั้น แบ่งได้ 3 กลุ่มคือ กลุ่มขอแก้ข้อคำ ที่เป็น เรื่องเล็กน้อย กลุ่มที่เห็นว่าบางถ้อยคำไม่ควร อยู่ในมาตราอื่นๆ และกลุ่มขอแก้ไขในหลัก การใหญ่ เช่น การให้สิทธิเลือกตั้งในกลุ่ม การเมือง รวมทั้งมาตรา 181,182 สมควรให้ ปลัดกระทรวงรักษาการกรณีไม่มีรัฐมนตรี หรือไม่ว่า ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ จึงให้ความเห็น ว่าควรจะต้องตัดทิ้งหรือไม่

“การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนั้น เดินหน้าไป 50 เปรอ์เซ็นต์แล้วที่จะ ไปสู่การ ทำประชามติ แต่แรกคือไว้ว่าถ้าคนพอใจแล้ว ไม่เรียกร้อง ไม่อยากได้ และถ้าต่อต้านการลง ประชามติ เราจะได้ขอหลังได้ ผมตอบไม่ได้ ว่าถ้าแก้ไขแล้วจะต้องทำประชามติอีกหรือไม่ เพราะไม่ได้อยู่ที่รัฐบาล แต่อยู่ที่ประชาชน และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ บางที เขาแก้แล้วเป็นที่พอใจของคนที่ออกมาต่อต้าน

แต่พลังเงียบในตอนแรกที่พอใจ เมื่อไปแก้ แล้วอาจไม่พอใจก็ได้ ดังนั้นอยู่ที่กรม.และ ประชาชน” นายวิญญูกล่าว

เยี่ยม 4 ทางออกถ้าประชามติไม่ผ่าน

เมื่อถามว่าใครจะเป็นคนตัดสินใจว่าจะทำ ประชามติหรือไม่ นายวิญญูกล่าวอีกว่า ต้อง ตั้งหลักที่แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว เปิดทางให้ทำประชามติได้ก่อน ส่วนจะทำ ประชามติหรือไม่และใครจะเป็นผู้ตัดสินใจ ไม่นั้น ไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก ซึ่งการแก้ไขต้อง ไม่เขียนลึกลงไว้

ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีแนวทางใครรองรับหาก ทำประชามติแล้วไม่ผ่าน รองนายกฯกล่าวว่า มีแนวทางอยู่แล้ว และต้องเขียนไว้ในร่าง แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญชั่วคราว ตนมีคำ ตอบอยู่แล้ว แต่พูดไม่ได้ เพราะยังไม่ถึงเวลา ต้องเลือกและยังอยู่ในกระบวนการปรึกษากับ หลายฝ่าย ที่จริงมีกระบวนการไว้อยู่แล้ว อาทิ 1.กลับไปตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)และ กรม.ยกร่างฯขึ้นใหม่ 2.อาจตั้งกรม.หรือคณะ กรรมการขึ้นมาร่างใหม่โดยไม่มีสปช. 3.มอบ ให้สถานีวิทยุวิทยุแห่งชาติ (สนช.) เป็นผู้จัดการ และ 4.ให้องค์กรหนึ่งหรือหลายองค์กร เช่น กรม.ร่วมกับองค์กรใดก็ได้ เสนอให้ นำ รัฐธรรมนูญฉบับเดิมฉบับหนึ่งขึ้นมาบังคับใช้ ซึ่งยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะใช้ทางใดเพราะแต่ละ ทางมีข้อเสียอยู่

‘อ.ปัด’ ร่อขอเสนอแก้ไขร่างสอง

ที่รัฐสภา นายบรรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน กรม.ยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงกรณีที่กรม. มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาให้กรม.ยกร่างฯ พิจารณาข้อเสนอแนะแก้ไขเพิ่มเติมร่าง รัฐธรรมนูญจากเดิม 60 วัน เป็น 90 วัน ว่า กรณีดังกล่าวกรม.ยกร่างฯ ไม่ได้เป็นคน เสนอไป เข้าใจว่ากรม.คงเห็นว่ากระบวนการ ยกร่างฯ เป็นเรื่องที่ถูกละหุค จึงได้เสนอให้ แก้ไขเพิ่มระยะเวลา ทั้งนี้ ระยะเวลา 60 วัน ตามกำหนดการเดิมกรม.ยกร่างฯ จะต้อง พิจารณาแบบไม่มีวันหยุด น่าจะเป็นเหตุผลที่ กรม.เห็นว่าจะต้องแก้ไขเพื่อขยายเวลา ซึ่งต้อง รอดูว่าสนช.จะเห็นด้วยกับการขยายระยะเวลา ไปอีก 30 วันหรือไม่ หากมีการขยายเวลา จะทำให้กระบวนการทุกอย่างต้องเลื่อนออกไป จากกำหนดการเดิม ส่วนจะกระทบต่อวัน ลงมติรับร่างฯ ของสปช.ในวันที่ 6 ส.ค. หรือ ไม่นั้น คนไม่ทราบ เพราะกรม.อาจเปลี่ยนใจ ไม่ขยายเวลาการทำงานให้กับกรม.ยกร่างฯ ก็ได้

นายบรรศักดิ์กล่าวว่า ขณะนี้กรม.ยกร่างฯ ยังไม่มีการหารือว่าจะแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ประเด็นใด เนื่องจากยังอยู่ระหว่างรอคำขอแก้ไขจากสปช. กสช. และกรม. การที่กรม.ยกร่างฯ บางคนออกมาแสดงความเห็นว่าจะมีการแก้ไขบางประเด็น ยืนยันว่าเป็นความเห็น ส่วนตัว ไม่ใช่มติของที่ประชุมกรม.ยกร่างฯ แต่อย่างใด เพราะสิ่งสำคัญในการแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องได้รับคำขอแก้ไข ที่ถูกต้องมาก่อน จะพูดลอยๆ ไม่ได้ เหมือน กับยังไม่เห็นนำไปตัดกระบอก ไม่เห็นกระบอก ไปโก่งหน้าไม้ ดังนั้น ยืนยันมาตามว่าจะแก้ ะไร

ย้ำที่ออกมาพูดไม่ใช่มติของกรม.

ผู้สื่อข่าวถามว่ากรม.ยกร่างฯจะเตรียมความ พร้อมในการจัดทำประชามติหรือไม่ นายบรร ศักดิ์กล่าวว่า ยังไม่มีอะไรเตรียม เพราะ ต้องเตรียมร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จก่อน เมื่อ ร่างสุดท้ายเสร็จแล้ว และสปช.ให้ความเห็น ชอบ ค่อยมาพูดกัน แต่หากสปช.ไม่เห็นชอบ ก็ไม่ต้องเตรียมอะไรทั้งนั้น เนื่องจากต้องตั้ง สปช.และกรม.ยกร่างฯ ขึ้นมาใหม่ทั้งหมด และตนจะไม่กลับมาแล้ว เมื่อถามว่า ขณะนี้ มีสปช.บางคนออกมาแสดงท่าทีเสนอให้แก้ ร่างรัฐธรรมนูญ นายบรรศักดิ์ กล่าวว่า เป็น ความเห็นของสปช.แต่ละคน ตนก็เคารพ เนื่องจากเป็นเอกสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็น ออกมา แต่ถ้าไม่เห็นชอบต้องรู้ผลว่าจะเกิด ะไรขึ้น ต้องเริ่มกระบวนการใหม่ ใช้เวลา อีกเกือบปี

ด้านนายวุฒิสาร ดันไชย โฆษกกรม.ยกร่างรัฐธรรมนูญ แถลงภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดการเสนอคำขอ แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญของสปช. 8 คำขอ และ กรม. 1 คำขอ เข้าชี้แจงต่อกรม.ยกร่างฯ วันที่ 2-7 มิ.ย. ให้ส่งตัวแทนเข้ามาชี้แจงไม่เกิน 5 คน และใช้เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อ 1 คำขอ ซึ่งกรม.ยกร่างฯ จะนำทุกความคิดเห็นไป พิจารณาอย่างรอบคอบและมีเหตุผล เพื่อ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขภายใน 60 วัน ยืนยัน ว่ากรม.ยกร่างฯ ยังไม่มีมติใดๆว่าจะปรับ เปลี่ยนในมาตราใดบ้าง ที่ผ่านมาเป็นเพียง การแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลของกรม. ยกร่างฯ แต่ละคนเท่านั้น

นายวุฒิสารกล่าวว่า พรรคการเมืองสามารถ ขึ้นคำขอแก้ไขร่างได้ ผ่านอนุกรม.ต่างๆ รวมทั้งอนุกรม.รับฟังความคิดเห็นด้วย ส่วนการ

21 พฤษภาคม 2558 หน้า 1,10 (3)

ทำประชามติ กมธ.ยกร่างฯ ได้ทำหน้าที่เสร็จแล้วแล้วสาระสำคัญในการเห็นควรให้ทำประชามติมีเหตุผลอะไรบ้าง ส่วนขั้นตอนการทำประชามติ ขึ้นอยู่กับสนช. เพราะกมธ.ยกร่างฯ ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง

เทียนฉายชี้สัญญาณดีมีประชามติ

นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ กล่าวถึงกรม.และคสช. มีมติให้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 เพื่อเปิดให้ทำประชามติว่า เป็นสัญญาณที่ดี ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีกติกาที่กำหนดว่าต้องส่งให้ สนช. พิจารณาเห็นชอบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างแก้ไข ส่วนตัวมองว่าเมื่อมีมติให้แก้รัฐธรรมนูญได้แล้ว ควรพิจารณาแก้ไขเพื่อไม่ให้ไม่ให้เกิดข้อจำกัด โดยเฉพาะการใช้อำนาจสั่งการทางปกครองตามมาตรา 44 กำหนดไว้

นายเทียนฉายกล่าวว่า ขอรับว่าการใช้คำสั่งตามมาตรา 44 เพื่อแก้ปัญหาที่สถานการณ์ปกติทำได้ยาก หรือล่าช้า เช่น แก้ปัญหาโรฮิงยา การย้ายข้าราชการระดับสูง แต่เห็นว่าการแก้ไขกฎหมายในทางปกครอง ควรเน้นทำระบบและกลไกที่เหมาะสมและปรับให้พอดี ซึ่งการใช้คำสั่งพิเศษสั่งในการปกครอง ถึงแม้จะแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วแต่ในที่สุดจะเป็นสิ่งที่ทำลายรากฐานประชาธิปไตย ซึ่งการสร้างประชาธิปไตยใหม่ควรทำให้เกิดระบบและตามหลักการประชาธิปไตย

นายเทียนฉายกล่าวว่า ส่วนจะตัดสินใจทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ ต้องติดตามดู ขณะนี้ที่สปช. ต้องมีภาระงานเพิ่มเติม คือ การลงพื้นที่ให้ความรู้และความเข้าใจกับประชาชนในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เบื้องต้นอาจหารือกับสมาชิกสปช. อีกครั้ง ตนมองว่าการลงพื้นที่ต้องเน้นสร้างความเข้าใจและตอบข้อซักถามประชาชนมากกว่าการชี้ว่า ให้อ่านหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ เพราะหากมีการชี้แจงจากถูกยกไปโจมตีได้ ส่วนงานด้านปฏิรูป สปช. ยังเดินทางตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้และไม่ถือว่าสปช. ได้รับการขยายเวลาเพิ่มเติมแต่อย่างใด

พท.จีเอให้ชัดเจนไม่ผ่านชี้ร่างใด

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสนช. คนที่ 2 กล่าวถึงกรณีสปช.เตรียมส่งสำนวนคดีถอดถอน 250 อดีตส.ส. กรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของ ส.ว. โดยมีขอมมายังสนช.ว่า สนช.ยังไม่ได้รับสำนวนดังกล่าว

จากป.ป.ช. หากได้รับจะบรรจุเป็นวาระ เพื่อเข้าสู่การพิจารณาถอดถอนต่อไป

เมื่อถามว่าทราบเรื่องทีป.ป.ช.เตรียมตั้งแทนได้ส่วนคดีอาญาอดีตส.ส. 310 คน กรณีลงมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมหรือไม่ นายพีระศักดิ์กล่าวว่า ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องใด การอย่างไร เป็นเรื่องที่ป.ป.ช.ต้องพิจารณาแต่เรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับสนช. เพราะพิจารณาคดีอาญา

ด้านนายสามารถ แก้วมีชัย อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงนายวิญญู เดียวม 4 แนวทางไว้กรณีสปช.ทำประชามติไม่ผ่านว่า ที่นายวิญญูระบุว่า 1.ล้มทั้งกมธ.ยกร่างฯ และสปช.แล้วตั้งใหม่ นั่นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวซึ่งใช้เวลานาน 2.ให้มีกมธ.ยกร่างฯ ไม่ต้องมี สปช.ก็ตั้งใช้เวลานานอีก 3.ให้ สนช.เป็นผู้ดำเนินการนั้นคงใช้เวลายาวนานพอๆกัน แต่เปลี่ยนคนร่างเท่านั้น และ

4.ที่ให้กรม.ร่วมกับองค์กรหนึ่งพิจารณาหยิบเอารัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งมาใช้ ซึ่ง 3 ช่องทางหลังต้องไปเขียนรัฐธรรมนูญชั่วคราวใหม่ จึงจะทำได้ จึงไม่ใช่เรื่องการทำประชามติแล้ว แต่เป็นการเสนอทางเลือกอื่นขึ้นมาเพื่อให้อยู่ยาว ดังนั้นเมื่อ กรม. และคสช. มีมติให้ทำประชามติ ก็เขียนให้ชัดเจนเลยว่า ถ้าประชาชนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะเอาร่างใดมาใช้แทน ควรระบุให้ชัดไปเลย

สศทรีแนะแก้รธน.เกณฑ์ประชามติ

ด้านนางสศทรี สัตยธรรม อดีตรองกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ กล่าวถึงกรณีที่นายวิญญูกำหนดให้กกต.รับผิดชอบออกระเบียบกกต. เพื่อให้การทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สามารถปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2552 ได้อย่างเรียบร้อยว่าประเด็นที่จะเป็นปัญหาคือ มาตรา 9 ของ พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ ที่กำหนดเกณฑ์คะแนนให้ความเห็นชอบว่า คสช.และกรม. จะใช้ตามวรรคไหน โดยวรรคแรกกำหนดให้การทำประชามติเพื่อหาข้อยุติจะต้องมีผู้มาลงคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และใช้เสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของผู้ออกเสียงหมายความว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งมี 47 ล้านคน จะต้องผู้มีมาใช้สิทธิ 23.5 ล้านคน และจะต้องมีเสียงเห็นชอบ 11.75 ล้านคน รัฐธรรมนูญ

จึงจะได้รับความเห็นชอบ ส่วนวรรคสองกำหนดให้ใช้เสียงเสียงข้างมากของผู้มาใช้สิทธิ สำหรับกรณีที่ทำประชามติ ตามมาตรา 168 ของรัฐธรรมนูญ 2550 เพื่อขอเป็นคำปรึกษาให้กรม.

นางสศทรีกล่าวว่า หากจำได้ประเด็นดังกล่าวนี้เคยมีปัญหาการตีความกันอย่างกว้างขวาง ในระหว่างสมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่

ต้องการจะทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ตามมาตรา 291 ของรัฐธรรมนูญ 2550 จึงนำส่งเกล้าทำโมคสช.และกรม.ถึงไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวตามมาตรา 46 เพื่อกำหนดเกณฑ์การนับเสียงประชามติ หรือส่งให้สนช.ที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติแก้ไขกฎหมายลูกฉบับนี้หลังจากแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวให้ชัดเจนในคราวเดียวว่าจะให้ใช้เกณฑ์การนับคะแนนไหน เพื่อให้การออกเสียงประชามติเรียบร้อย แต่กลับโยนให้กกต.ออกระเบียบแก้ไข พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ.ศ.2552 ซึ่งกกต.ไม่สามารถออกกฎระเบียบมาแก้ไขกฎหมายได้ เนื่องจากระเบียบมีศักดิ์ต่ำกว่ากฎหมาย

ชี้ให้กกต.ออกระเบียบ-เสียงถูกฟ้อง

อดีตกกต.กล่าวว่า กรณีดังกล่าวนี้ยังคงคล้ายกับการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ในส่วนของการเลือกตั้ง ให้เป็นเขตเดียวเบอร์เดียวและให้กลับมาใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง สมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์ ที่ตอนแรกออกมาระบุว่า ให้กกต.แก้ไขระเบียบ ซึ่งคนได้คัดค้านว่าทำไม่ได้ เพราะผิดกฎหมาย การแก้ไขกฎหมายไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญ หรือ พ.ร.บ. จะต้องเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะนำไปแก้ไขตามแนวทางในที่สุด

“หากกกต.ดำเนินการออกระเบียบแก้ไขกฎหมายนี้ ในมาตรา 9 เพื่อจะละเว้นวรรคใดวรรคหนึ่ง จึงถือว่าเป็นเรื่องเสียงอันตรายอย่างยิ่ง เพราะกกต.ไม่มีหลักประกันเลยว่าจะไม่ถูกฟ้องร้องในภายหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่ที่ไม่มีใครสามารถคุ้มครองกกต.ได้ จึงอยากเตือนกกต.ชุดนี้ให้ระมัดระวังในการดำเนินการ เพราะขนาดสมัย

□ อ่านต่อหน้า 11

● วิษณุ □ ต่อจากหน้า 10

หนึ่งกกต.สั่งหันทูหาออกนอกหน่วยเลือกตั้ง กกต.ยังเคยถูกตัดสินจำคุกมาแล้ว ทั้งที่ไม่มี



21 พฤษภาคม 2558 หน้า 1,10 (4)

กฎหมายกำกับไว้ แต่สำหรับกรณีนี้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน” นางสศศรีกล่าว

ถ้าใช้มาตรา 9-เชื่องชน.ไม่ผ่าน

นางสศศรีกล่าวอีกว่า ส่วนตัวเห็นว่าเกณฑ์การนับคะแนนเสียงสำหรับการทำประชามติรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับนี้จะต้องใช้มาตรา 9 วรรคแรกของพ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ เนื่องจากกฎหมายสูงสุดจำเป็นต้องหาข้อยุติสอดคล้องกับการที่ส.ปช.และกมธ.ยกร่างฯเคยให้ความเห็นไว้ แต่จะใช้วรรคสองที่ใช้คะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้มาใช้สิทธิตามมาตรา 168 ของรัฐธรรมนูญ 2550 ไม่ได้ เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ถูกยกเลิกไปแล้ว แต่ขึ้นอยู่กับคสช.และกรม.ว่าจะกำหนดเกณฑ์เป็นอย่างไร มีความต้องการให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านการเห็นชอบหรือไม่

นางสศศรีกล่าวต่อว่า หากทำประชามติตามมาตรา 9 วรรคแรก เชื่อแน่นอนว่ารัฐธรรมนูญนี้จะไม่ได้ประกาศใช้เพราะขนาดประชามติรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ที่กำหนดให้ชี้เพียงเสียงข้างมากยังชนะได้แค่ฉิวเฉียด ทั้งยังมีประชาชนออกมาใช้สิทธิไม่ถึงครึ่งของผู้มีสิทธิด้วย และเมื่อไม่ผ่านการเห็นชอบ ทางคสช.และกรม.เคยระบุแล้วว่าต้องอยู่ต่อดีแล้ว ตั้งส.ปช.และกมธ.ยกร่างฯชุดใหม่ขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรให้แล้วเสร็จ

ชน.แนะฟังความเห็นรอบด้าน

ด้านนายชลิตรัตน์ จันทบุบผา สมาชิกพรรคชาติพัฒนา กล่าวว่า ทุกฝ่ายควรให้ความร่วมมือแสดงความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญบนพื้นฐานเหตุผลและประโยชน์ต่อส่วนร่วม โดยเสนอไปยังกมธ.ยกร่างฯ เราเชื่อมั่นในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ แม้จะมีความเห็นต่างกันหลายประเด็นในร่างแรก ขอให้กำลังใจกมธ.ยกร่างฯ เชื่อว่าจะรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายและนำไปปรับปรุงให้เกิดการยอมรับต่อไป เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านการลงประชามติและมีการประกาศใช้แล้ว พรรคยินดีจะทำงานการเมืองภายใต้กติกาตามรัฐธรรมนูญใหม่ทุกประการ เพื่อความเรียบร้อยของบ้านเมือง

ปช.ได้ลิ้นตามจิส.ส.เพื่อไทย

ด้านนายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงป.ป.ช.มีมติเมื่อวันที่ 14 พ.ค. ตั้งคณะทำงานไต่สวนข้อเท็จจริงตามที่ผู้ร้องเรียนกล่าวหา นายวรชัย เหมะ อดีต

ส.ส.พรรคเพื่อไทย พร้อมอดีตส.ส. รวม 310 คน ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ที่ร่วมกันเสนอและให้การรับรองร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ.... ในวาระที่ 1 และวาระอื่นๆ ทั้งที่ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวมีเนื้อหาขัดต่อรัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 3, 4, 5 และ 122 รวมถึงขัดต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างร้ายแรงว่า พิจารณา ว่าในฐานะส.ส. ผู้เสนอร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวมีการดึงเส้นโดยมิชอบหรือไม่ และควรมีเจตนาในทางส่ออาญาหรือไม่ จึงให้คณะทำงานไต่สวนข้อเท็จจริงไม่เข้าป.ป.ช.จะไปตามจกท. หรือทำเอาไว้กับกลุ่มคนเหล่านี้ซึ่งที่ถูกรื้อฟื้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีที่มีคำร้องถอดถอนอดีตส.ส. 310 คน เสนอร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯ นั้น นายวิชา มหาคุณ กรรมการป.ป.ช. เคยระบุว่า มีการร้องใน 2 กรณีคือ ร้องให้ถอดถอน และกรณีที่เป็นความคิดทางอาญา ซึ่งป.ป.ช.ส่งเรื่องไปยังสนช.ในช่วงกลางเดือนธ.ค.ที่ผ่านมา แจ้งว่าป.ป.ช.เห็นว่าเมื่อรัฐธรรมนูญปี 2550 สิ้นสุดลงแล้ว จึงไม่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเป็นมูลฐานการพิจารณา นำไปสู่การถอดถอนออกจากตำแหน่งได้ จึงไม่มีเหตุที่จะไต่สวนข้อเท็จจริงอีกต่อไป

มีมติให้เจ้าหน้าที่ออกจากสารบบ แต่ในส่วนคดีอาญายังคงต้องไต่สวนต่อไป หากพบว่ามีความคิดทางอาญาก็ต้องส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

รบ.จับตาดิจิทัล 1 ปีปฏิวัติ

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวัจน์ อดีตนายกรัฐมนตรี.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี.เปิดเผยถึงการรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ ในวันครบรอบ 1 ปีการยึดอำนาจวันที่ 22 พ.ค.นี้ หรือไม่ว่า ยังไม่พบรายงานเรื่องดังกล่าว อาจมีบางกลุ่มจัดกิจกรรมของเขา แต่ไม่ใช่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้าน ส่วนการเฝ้าระวังนั้น ทางกรมข่าวเขาทำเต็มที่อยู่แล้ว ทั้งเทศกาลครบรอบหรือไม่ครบรอบ เขาทำอยู่ตลอด

ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ให้สัมภาษณ์รอยเตอร์ถึงการทำงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลทหารภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช.ว่าไม่น่า

ประทับใจว่า แล้วแต่พ.ต.ท.ทักษิณ สามารถวิจารณ์ตามความเห็นของตัวเอง แต่ความคิดเห็นของคนไทยส่วนใหญ่ยังพอใจกับผลงานของคสช.

กสม.จี้กสท.ละเมิดสิทธิปิดพีชทีวี

วันเดียวกัน คณะอนุกรรมการสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเชิญผู้ขัดแย้งในกรณีการสั่งระงับใบอนุญาตออกอากาศสถานีโทรทัศน์พีชทีวีให้ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการ

หลังการชี้แจงข้อมูล น.ส.นิชนันท์ แจ่มดวง หนึ่งในผู้ดำเนินรายการของพีชทีวีกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ กสทช.และ กสท.ที่ส่งมาเป็นตัวแทนไม่สามารถตอบคำถามของผู้ถูกร้อง และคณะอนุกรรมการ คว้าข้อความที่ถูกอ้างว่าเป็นการยุยงปลุกปั่นนั้นมีความคิดจนเข้าข่ายให้ระงับการออกอากาศได้อย่างไร

ขณะที่นายแพทย์ธีรวัชร พิทักษ์วัชร ประธานอนุกรรมการฯ กล่าวว่า หลังจากที่ทำพิจารณาเนื้อหาการชี้แจงจากทั้งสองฝ่ายแล้วพบว่าเนื้อหาในรายการเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นเท่านั้น ไม่เข้าข่ายที่จะระงับการออกอากาศได้ การกระทำของกสทช.จึงเข้าข่ายการละเมิดเสรีภาพสื่อ

สำหรับขั้นตอนต่อไป อนุกรรมการฯ จะรอคำชี้แจงด้วยเอกสารจากคณะกรรมการ กสทช.และ กสท. นำมาประกอบกับการรับฟังข้อเท็จจริงในวันเดียวกันนี้ เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ออกมา ซึ่งตัวแทนจากพีชทีวีจะได้นำไปฟ้องต่อศาลปกครองต่อไป

กท.แนะแนวทำประชามติธ.น.

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งกล่าวถึงการเตรียมทำประชามติว่า ที่ประชุมกกต.มีการหารือเบื้องต้น แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การทำประชามติ และการณรงค์เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งการทำประชามติ ต้องมีผู้ออกเสียงประชามติมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิออกเสียง คือ หากมีประชาชนมีสิทธิออกเสียง 40 ล้านคน ต้องมีผู้ไปลงคะแนนกว่า 20 ล้านคน ผลที่ออกมาจะใช้เสียงข้างมาก ทั้งนี้ ผลที่ออกมาถือว่าผูกพันรัฐบาล

นายสมชัยกล่าวว่า หากทำประชามติจริง รัฐบาลและคสช.ต้องออกประกาศเพื่อให้จัดเวทีแสดงความเห็นได้ ตนจะเสนอกกต.พิจารณาให้องค์กรหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เห็น

21 พฤษภาคม 2558 หน้า 1,10 (5)

ต่างและเห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ มาจด ทะเบียนกับกกต.เพื่อขอสมัคร ซึ่งจะควบคุม ไม่ให้มีการเมืองเข้ามาแอบแฝง กลุ่มดังกล่าว ต้องแสดงที่มา งบประมาณ หรือแนวทางกับ กกต. และบางส่วนอาจของบสนับสนุนจาก กกต. ในการสมัครได้ด้วย

ให้กกต.เลื่อนเลือกตั้งได้-ตัดกต.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กกต.ได้ส่งข้อเสนอแนะแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญไปยังกรม. และคสช. เป็นเอกสาร 24 หน้า รวม 8 ประเด็น

ประกอบด้วย

1.เสนอให้กกต.มีอำนาจประกาศผลการเลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกาแล้วให้กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ โดยให้นายกฯเสนอพ.ร.ฎ. ตามที่กกต.เสนอ เพื่อป้องกันเวลาเกิดปัญหาที่ทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร และให้กกต.กำหนดวันลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้นใหม่ได้ รวมทั้งมีอำนาจไม่จัดให้ลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้น หากเห็นว่าจำนวนหน่วยเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะไม่ทำให้ผลการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไป เพื่อเกิดเหตุจลาจล หรือเหตุสุดวิสัยอื่นที่ทำให้ลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้นไม่ได้

2.ให้ยกเลิกการมีคณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง (กจต.) มาจัดเลือกตั้ง โดยให้ กกต.เป็นผู้ควบคุม ดำเนินการ และจัดเลือกตั้งเช่นเดิม แต่หากจะยังให้มีกจต. ก็ให้ยกเลิกบทเฉพาะกาลมาตรา 308 (1) ของร่างรัฐธรรมนูญ โดยให้กกต.ทำหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งส.ส.และส.ว.ครั้งแรกหลังรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้เลย เพื่อจะได้มีประสบการณ์ นำไปใช้จัดเลือกตั้งครั้งต่อไปที่เวลานั้นจะเป็นรัฐบาลที่มาจากเลือกตั้ง

3.ให้ยกเลิกการลงคะแนนส.ส.แบบโอบิเฟ่นลิสต์ โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเลือกบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่พรรคทำขึ้นเพียงบัญชีเดียวและอาจจะระบุว่าต้องการให้ผู้สมัครในบัญชีนั้นคนใด เป็นส.ส. กรณีบัญชีรายชื่อพรรคใดได้คะแนนเป็นสัดส่วนทำให้ได้รับการจัดสรรส.ส. ก็ให้จัดสรรให้พรรคนั้นตามสัดส่วนโดยให้ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อที่ประชาชนเลือกซึ่งได้รับคะแนนมากที่สุดเรียงตามลำดับเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง

หนุนยกเลิกโอบิเฟ่นลิสต์-ชี้แตกแยก

ทั้งนี้ กกต.ให้เหตุผลยกเลิกการเลือกตั้งแบบโอบิเฟ่นลิสต์ว่า ระบบดังกล่าวจะทำให้

เจตนารมณ์ของระบบบัญชีทั้งหมด กลายเป็นประชาชนเลือกตัวบุคคล 2 คนในการเลือกตั้ง คือเลือกคนที่ชอบในเขตเลือกตั้ง และในระบบบัญชี มิได้ลงคะแนนเลือกพรรค ทำให้เกิดความแตกแยกภายในพรรครุนแรง ผู้สมัครพรรคเดียวกันต้องหาเสียงโจมตีกันเองเพื่อให้ได้คะแนนมากที่สุด เกิดช่องว่างการพัฒนา ระหว่างจังหวัด และไม่สามารถป้องกันอิทธิพล การครอบงำของนายทุนได้เพราะนายทุนไม่จำเป็นต้องลงเลือกตั้ง แต่ใช้อิทธิพลครอบงำพรรคโดยอยู่เบื้องหลัง

4.ให้ยกเลิกกลุ่มการเมือง เพราะทำให้ระบบพรรคอ่อนแอ ไม่พัฒนาเป็นสถาบันการเมือง 5.คงอำนาจกกต.เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ใบแดง) และสั่งเลือกตั้งใหม่ได้ก่อนประกาศผลเลือกตั้ง โดยให้ถือว่าคำวินิจฉัยของกกต.เป็นที่สุด เพราะการที่ร่างรัฐธรรมนูญให้กกต.มีอำนาจก่อนประกาศผล เพียงสั่งเลือกตั้งใหม่ไม่สามารถขัดผู้ทรงอิทธิพลเลือกตั้งได้ นักการเมืองกล้าจะทำทุจริตฝ่าฝืนกฎหมายมากขึ้น

6.ให้เพิ่มอำนาจกกต. เรียกเอกสารหรือบุคคลมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติม รวมถึงขอให้พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หน่วยราชการ หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนหรือวินิจฉัยขาด

แก้ไของค์ประกอบกก.สรรหากกต.

7.ให้กำหนดเรื่องการนับคะแนนว่า ให้นับที่หน่วยเลือกตั้ง แล้วส่งผลไปรวมที่เขตเลือกตั้ง เพื่อนับคะแนนรวมแล้วประกาศผลโดยเปิดเผย เว้นกรณีมีความจำเป็นเฉพาะท้องที่ หรือมีเหตุสมควรอื่น ให้กกต.มีอำนาจกำหนดให้นับคะแนน หรือรวมผลการนับคะแนน และประกาศผลการนับคะแนนเป็นอย่างอื่นได้ เป็นไปตามพ.ร.บ.การเลือกตั้งส.ส.และส.ว.กำหนด

8.ให้แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหากกต. ที่กมธ.ยกร่างกำหนดให้มีตัวแทนจากฝ่ายการเมือง 4 คน คือจากพรรคฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน ครม. ร่วมเป็นกรรมการสรรหาด้วย เพราะอาจทำให้การเมืองแทรกแซงได้ง่าย ขัดเจตนารมณ์การจัดตั้งองค์กรอิสระ โดยเสนอว่าควรยึดองค์ประกอบตามรัฐธรรมนูญ ปี 50 แม้มีประธานสภา และผู้นำฝ่ายค้านร่วมเป็นกรรมการสรรหา ก็ถือว่าขัดโยงประชาชนแล้ว อีกทั้งไม่ควรห้ามผู้ที่เคย

ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษา หรือตุลาการ เข้ารับการสรรหาเป็นกกต. เพราะภารกิจของกกต.จำเป็นต้องอาศัยบุคคลที่เชี่ยวชาญด้านอรรถคดี

ทั้งนี้ กกต.ทั้ง 5 คน อาจแถลงจุดยืนต่อการเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวอีกครั้งในปลายสัปดาห์นี้

ผบ.เหล่าทัพพหุนุ ประชามติ

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ตส.) เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ โดยมี พล.ร.อ.ไกรสร จันทรสุวรรณิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พล.อ.อ.ดร.ทศ สนั่นแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.อ.ธีรชัย นาคพานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เข้าร่วมประชุม

จากนั้นเวลา 11.00 น. พล.อ.วรพงษ์เปิดเผยผลการประชุมว่า ในที่ประชุมได้หารือถึงกรณีที่รัฐบาลและคสช. มีมติให้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว เพื่อเปิดช่องให้มีการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เท่านั้น ส่วนจะทำประชามติหรือไม่ ให้เป็นไปตามกระบวนการที่มีอยู่และขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีใครเสนอบ้าง ถ้ากระบวนการไม่เสนอก็ไม่ต้องทำ หากเสนอให้ทำก็สามารถทำได้ เพราะรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้ ที่ผ่านมารัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้ให้ทำ เลยทำไม่ได้

“ที่ประชุม ผบ.เหล่าทัพ พิจารณาเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้สามารถทำได้ ซึ่งผบ.เหล่าทัพคุยกันแค่ตรงนั้น ไม่พูดลึกลงไป เพราะอาจทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจว่าเป็นการชี้แจงต้องปล่อยให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในแต่ละขั้นตอน พิจารณาตามระดับชั้น ส่วนอนาคตจะมีการผ่อนปรนให้ชุมนุมทางการเมืองเพื่อให้แสดงความคิดเห็นนั้น เรื่องนี้ตอบไม่ได้ เพราะอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่” พล.อ.วรพงษ์กล่าว



21 พฤษภาคม 2558 หน้า 1,7 (1)

กนป.ถกถ่วง แก้ราคาปาล์มดิ่งเหว

จีเอชรับซื้อ 4.20บ./กก. สั่งปิดช่องลักลอบนำเข้า ทุ้ม 2 พันล้านเก็บตุนสต็อก

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรมว.กลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เปิดเผยภายหลังเรียกประชุมหน่วยงาน

ต่อ : ราคาปาล์ม - หน้า 7

ราคาปาล์ม

ที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อวางมาตรการแก้ปัญหาการขาดดุลน้ำมันดกต่ำทั้งระบบว่า ที่ประชุมมีมติกำหนดราคาให้เอกชน ลานเท โรงสกัดรับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรในราคา 4.20 บาทต่อกิโลกรัม (กก.)ทันที สำหรับผลปาล์มดิบที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17% ซึ่งเป็นราคาที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ ทั้งนี้ ถ้ามีเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงกว่าที่กำหนดจะบวกขึ้นเปอร์เซ็นต์ละ 30 สตางค์

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้ตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกร ได้รับรู้ข้อมูลจากรัฐบาลเกี่ยวกับมาตรการแก้ปัญหาทุ้มทุ่ย จะทำให้การแก้ไขเป็นระบบ พร้อมทั้งมีการออกกฎหมาย พ.ร.บ.ปาล์มแห่งชาติ เหมือนพ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย โดยให้กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการร่วมมือกันร่างกฎหมาย เพื่อให้มีการวาง

มาตรการแก้ปัญหาครบวงจรในอนาคต

“แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ปัญหาลักลอบนำน้ำมันเถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากมีราคาต่ำกว่าในประเทศถึง 6 บาทต่อกก. ผมจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งตำรวจ ทหารเรือ ตำรวจน้ำและศุลกากร เข้มงวดตรวจจับสินค้าหนีภาษีสินค้าเข้าประเทศไทย ขณะนี้ราคาน้ำมันปาล์มประเทศเพื่อนบ้านอยู่ที่ 20 บาท ของไทยซื้อในราคา 26.50 บาท ต้องเร่งรับซื้อจากเกษตรกร 4.20 บาทเขาอยู่ได้ ให้เร่งรับซื้อด่วน” รองนายกฯกล่าว

ด้านอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า ให้ทุกจังหวัดเข้าไปควบคุมลานเท กับโรงสกัดรับซื้อผลปาล์มดิบจากเกษตรกร และควบคุมคุณภาพรวมทั้งต้นทุนค่าขนส่งจากสวนมาที่ลานเท นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) ขออนุมัติใช้เงินหมุนเวียน 2 พันล้านจาก คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) โดยให้อคส.ซื้อน้ำมันปาล์มดิบเก็บสต็อก เพื่อดึงราคาผลปาล์ม

ดิบในประเทศ ไม่ให้ต่ำกว่า 4.20 บาทต่อกก. ซึ่งเป็นราคาเกษตรกรอยู่ได้ จะดำเนินการทันทีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบ

ขณะที่นายคณิต ลิขิตวิทย์ รมช.เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่ามาตรการแก้ปัญหาการขาดดุลน้ำมันที่ผ่านมาระทรวงพาณิชย์ ใช้อำนาจประกาศราคาแนะนำการรับซื้อปาล์มดิบ 17% ที่ราคา 4.20 บาทต่อกิโลกรัม แต่ทางลานเทและโรงงานสกัดน้ำมัน ยังไม่รับซื้อโดยขอขยายเวลาซื้อปาล์มดิบ 15% ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม ซึ่งมตินี้ได้ให้เอกชนซื้อปาล์มดิบ 4.20 บาททันที และให้ซื้อทั้งหลายไม่แยกถูกร่วง พร้อมกับ อคส.จำเป็นต้องบริหารจัดการอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้ราคาต่ำกว่า 4.20 บาท และราคาน้ำมันปาล์มต่ำกว่า 26 บาท โดยให้อคส.ซื้อเก็บสต็อกไว้ในวงเงินหมุนเวียน 2 พันล้านบาท หากโรงงานสกัดนำมายาขายให้รัฐต้องมีใบแสดงว่าซื้อมาจากเกษตรกรจริง

วันเดียวกัน มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติครั้งที่ 2/2558 โดย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ กล่าวหลังประชุมว่า ตัวแทนเกษตรกรเสนอให้ยกเลิกกองทุนมูลนิธิกันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางแล้วให้รัฐบาลมาชดเชยส่วนต่างราคาขายแทน ซึ่งรัฐบาลจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณา โดยกองทุนมูลนิธิกันชนฯ ตั้งบไว้ 20,000 ล้านบาท เบิกจ่ายมาแล้ว 10,000 ล้านบาท ใช้ไปแล้ว 6,000 ล้านบาท พร้อมกันนี้ เกษตรกรได้ยื่นข้อเสนอขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อช่วยชาวสวนยางของธนาคาร



21 พฤษภาคม 2558 หน้า 1,7 (2)

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ร.ท.ค.) วงเงิน 10,000 ล้านบาท หากมีการกู้เต็มวงเงิน ซึ่งขณะนี้จ่ายเงินไปแล้ว 40,000 ราย วงเงิน 4,000 ล้านบาท รอเบิกจ่ายอีก 40,000 ราย วงเงิน 4,000 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลยินดีพิจารณาให้

ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ มีการรายงานความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาง ทั้งการปล่อยเงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ชื้อยาง การปล่อยเงินกู้เพื่อแปรรูปยาง วงเงิน 5,000 ล้านบาท ใช้ไปแล้ว 2,000 ล้านบาท ซึ่งเกษตรกรต้องการให้รัฐบาลขยายโครงการออกไปอีก รัฐบาลยินดีพิจารณา โดยมอบหมายให้สภาเกษตรกรแห่งชาติไปพูดคุยกับ ร.ท.ค.เพิ่มเติม ส่วนเรื่องสต็อกยางพาราขณะนี้ 340,000 ตัน ยืนยันว่าจะไม่มีปัญหามากด้นราคาอีกแล้ว เนื่องจากรัฐบาลได้ทำสัญญากับจีนไว้ 2 สัญญา รวมแล้ว 400,000 ตัน เชื้อภายใน 1 ปีระบายหมดแน่นอน

ด้าน นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรฯกล่าวในเรื่องนี้ว่า เกษตรกรพอใจราคาแผ่นยางรมควันขณะนี้แล้วซึ่งอยู่ที่ราคา 58 บาทต่อกก. แต่ถ้าราคาตกลงกว่านี้ก็ต้องการให้รัฐบาลเข้ามารับซื้อยางพาราหรือชดเชยส่วนต่างราคายาง นอกจากนี้ ยังคงเดินหน้าลดพื้นที่ปลูกยางให้เหลือ 1 ล้านไร่ทั่วประเทศ ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน พร้อมยืนยันว่า ราคายางเลขจุดต่ำสุดมาแล้ว ราคาขณะนี้เกษตรกรรับได้ แต่ต้องติดตามราคายางจากเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมัน และอัตราแลกเปลี่ยน

เช่นเดียวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ว่า ขณะนี้ราคายางขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ 56 บาทแล้ว ก็ควรพอใจ เพราะราคาขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้คือ 53 บาท วันนี้เราไม่ควรพูดถึงแค่เรื่องราคาซื้อขาย แต่ควรคำนึง

ถึงโครงสร้างทางการเกษตร ดนพูดไปจนคอจะแตกแล้วไม่ฟังกันหรืออย่างไร ทั้งข้าวทั้งยางเราต้องปรับทั้งระบบ เกษตรกรก็ต้องปรับตัว และกระทรวงเกษตรฯต้องบูรณาการกันระหว่างภาครัฐกับเอกชน และต้องไปถามว่าชาวสวนยางว่าพอใจหรือไม่ ดนชี้แจงพูดแล้ว



21 พฤษภาคม 2558 หน้า 1

ยึดสวนยางอีสาน

ดาวพงษ์สั่งล้างรูกป่า ตั้งเป้าสิ้นปี 9 หมื่นไร่

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ห้องประชุม 4 อาคารวิบูลย์ศักดิ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

▶▶▶ ต่อ : รูกป่า - หน้า 7

รูกป่า

(กอ.รมน.) ค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 อ.เมือง จ.นครราชสีมา พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางมามอบนโยบายแก่ บัญชีรูกป่าแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย พล.อ.ดาวพงษ์ เปิดเผยว่า ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการในเวลานี้ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะการลดปริมาณยางพาราในตลาดเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา คือ จะต้องมีการปราบปรามกลุ่มผู้บุกรุกป่าเพื่อปลูกสวนยางพารา รวมทั้งนายทุน ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในเวลานี้ โดยมีกำลังหลักที่จะช่วยในงานนี้คือ กำลังทหารของกองทัพบก ซึ่งผู้บัญชาการทหารบก (สท.ทบ.) สนับสนุนภารกิจนี้เต็มที่

สำหรับความเร่งด่วนแรก คือ จะดำเนินการต่อพื้นที่ที่นายทุนบุกรุกและไม่มีเอกสารสิทธิ์จะต้องเข้าไปดำเนินการทันที โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ป่าถูกบุกรุกเพื่อทำสวนยางพาราว่า 500,000 ไร่ ไม่นับการบุกรุกแบบอื่น ซึ่งจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม จะต้องเอาพื้นที่ในภาคอีสานกลับคืนมาได้ 90,000 ไร่

พล.อ.ดาวพงษ์กล่าวต่อว่า การดำเนินการครั้งนี้จะแตกต่างจากที่ผ่านมาคือมีการทำงานร่วมกันอย่างจริงจัง เป็นระบบ และมีแผนงานชัดเจน โดยพื้นที่ที่

ถูกบุกรุกเราเอกซเรย์ไว้หมดแล้วว่าอยู่ที่ไหน และมีการวางแผนงานทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วว่า จะเข้าไปไหน เมื่อไหร่ วันไหนอย่างไร ลักษณะคล้ายกับปูพรมในการเข้าพื้นที่พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 มิถุนายน

“ในเมื่อพื้นที่บุกรุกมาก เราก็ต้องทำงานมาก ต้องเร่งด่วน เอาที่สามารถนำกลับมาได้เป็นกอบเป็นกำก่อน ถ้าเงินปล่อยให้วันนานจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาก และที่เราทำเรื่องยางพาราก่อน เพราะราคายางในตลาดประเทศไทยยังมีปริมาณมาก ผลิออกมาเยอะเกินไปไม่รู้ว่าจะตัวเลขก็สิบเปอร์เซ็นต์ที่เป็นน้ำยางที่ออกจากสวนยางบุกรุกป่า จากพื้นที่ที่ถูกบุกรุกเพื่อปลูกยางพาราทั่วประเทศถึง 4 ล้านไร่”

พล.อ.ดาวพงษ์กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานมาโดยตลอด แต่ว่าพอลงพื้นที่ก็เจอคอ เจออทธิพลท้องถิ่น เจออทธิพลระดับชาติ ก็ทำงานไม่ถนัดและต้องรักษาตัวเอง แต่ตอนนั้นนโยบายชัดเจนแล้วและเรามีกองทัพ มีกระทรวงมหาดไทย มาช่วยเราทำให้ทำงานง่ายขึ้น มั่นใจขึ้น

“มันหมดเวลาแล้วที่จะมาหาकिनบนพื้นที่ที่ไม่ใช่ของตัวเอง ไม่ถูกกฎหมายและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หมดเวลาหาเงินแล้ว หมดเวลาของท่านแล้ว ถอยไปซะเถอะ เพราะมีทั้งฝนแล้ง น้ำท่วมในทีเดียวกัน รวมทั้งพื้นที่ที่ทำรีสอร์ทด้วยทั้งหมดอยู่ในแผน” พล.อ.ดาวพงษ์ กล่าว



21 พฤษภาคม 2558 หน้า A7

ยึดคืนแม่ สวนยางต้น ม.ย.นี้

ทุกพื้นที่ที่กลุ่มนายทุนและ
νομินีบุกรุกผืนป่าอุทยานแห่ง
ชาติเพื่อปลูกสวนยางพาราใน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้เอกซเรย์ไว้
หมดแล้ว

ล่าสุด พล.อ.ดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ รมว.ทรัพยากร
ธรรมชาติฯ ได้สั่งเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องบูรณาการยึดคืนสวน
ยางพาราพร้อมกันทั่วประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.นี้เป็นต้นไป
โดยเน้นพื้นที่ของนายทุนและ
พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิก่อน

“ส่วนพื้นที่ปลูกยางเป็น
ของชาวบ้านบุกรุก ก็ได้สั่งการ
ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทำความเข้าใจ
ชี้แจงกับชาวบ้าน และค่อยหา
ทางแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน
เหล่านั้น เพราะเราจะใช้กฎหมาย

อย่างเดียวกับคนจนไม่ได้ เรา
ต้องหาทางออกให้เขาด้วย”
พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าว

โดยปีนี้ตั้งเป้าจะติดตาม
ยึดคืนสวนยางทั่วประเทศทั้ง
สิ้นมากกว่า 4 ล้านไร่ โดยเฉพาะ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
นายทุนบุกรุกมากกว่า 4 แสน
ไร่ จะยึดคืนกลับมาให้ได้
อย่างน้อย 9 หมื่นไร่

อย่างไรก็ตาม ที่เลือกไล่
ยึดคืนสวนยางก่อน เพราะราคา
ยางในตลาดกำลังโอเวอร์
ซัพพลาย มีผลผลิตออกสู่ตลาด
มากเกินไป ซึ่งเป็นอีกสาเหตุ
ทำให้ราคาตกต่ำอยู่ในขณะนี้

ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยึดคืนผืน
ป่ามีปัญหาเพราะเจอกับอิทธิพล
ทำงานลำบาก แต่ตอนนั้นนโยบาย
ชัดเจนแล้วทำงานง่ายขึ้น



21 พฤษภาคม 2558 หน้า 23

ราคายาง

ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 หน่วย : บาท/กก.				
ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	มิถุนายน 2558		กรกฎาคม 2558	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	62.85	62.60	63.05	62.80
ชั้น 2	62.25	62.00	62.45	62.20
ชั้น 3	61.70	61.45	61.90	61.65
ชั้น 4	61.40	61.15	61.60	61.35
ชั้น 5	60.95	60.70	61.15	60.90
ยางแท่ง				
STR5L	61.75	61.50	61.95	61.70
STR20	51.50	51.25	51.70	51.45
น้ำยางชั้น 60%	40.65	40.40	40.85	40.60
(Concentrated Latex 60%)				
ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง				

21 พฤษภาคม 2558 หน้า 11

‘ดาวพงษ์’สั่งทีเจเอ็ม1มิย.ยึดคืนป่า

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่อาคารวิบูลย์ศักดิ์ ค่ายสุรนารี กองทัพอากาศที่ 2 อ.เมือง จ.นครราชสีมา พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนะสุวรรณ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายแก้ไข ปัญหาการบุกรุกป่าเพื่อปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีรองแม่ทัพภาคที่ 2 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าวว่า ทส.วางแผนยึดคืนพื้นที่ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพาราทั่วประเทศ ซึ่งผู้บุกรุกส่วนใหญ่มีทั้งนายทุน ตัวแทนของนายทุน และชาวบ้าน จากข้อมูลเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานพบการบุกรุกป่าเพื่อปลูกยางพารามากกว่า 400,000 ไร่ จากป่าทั่วประเทศที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา 4,000,000 ไร่ ซึ่งในปีที่ตั้งเป้ายึดคืนป่าในภาคอีสานกลับมาให้ได้อย่างน้อย 90,000 ไร่ ขณะนี้ทุกพื้นที่ถูกตรวจสอบไว้หมดแล้ว และสั่งการให้ตรวจยึดแบบปูพรมพร้อมกันทั่วประเทศ เริ่มดำเนินการวันที่ 1 มิ.ย. เน้นพื้นที่ปลูกยางพาราของนายทุนและพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิก่อน ส่วนพื้นที่ของชาวบ้านจะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปชี้แจงก่อนแล้วค่อยหาทางแก้ไข

พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าวต่อว่า การที่ ทส.เลือกดำเนินการกับการบุกรุกปลูกยางพาราก่อนเพราะ ยางกำลังล้นตลาด ที่ผ่านมามีปัญหาผู้มีอิทธิพลทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานลำบาก แต่ขณะนี้ นโยบายชัดเจนและมีกำลังทหารมาช่วยทำให้ทำงานง่ายและมั่นใจขึ้น เจ้าหน้าที่รู้สึกปลอดภัย นอกจากนี้ ตนได้กำชับทุกฝ่ายว่าต้องไม่เรียกรับผลประโยชน์จากชาวบ้านเด็ดขาด และฝากเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อกลุ่มคนที่เรียกรับผลประโยชน์



21 พฤษภาคม 2558 หน้า 13

จ่อจัดระเบียบสวนยาง 4 แสนไร่ บุกรุกพื้นที่ 'ป่าสงวนแห่งชาติ'

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า จากการสำรวจพบว่าพื้นที่ปลูกยางพาราของประเทศไทยที่มีทั้งหมดประมาณ 20 ล้านไร่ มีบางส่วนบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือที่เป็นป่าอนุรักษ์ ประมาณ 5 ล้านไร่ โดยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ทั้งหมด 4.4 ล้านไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ของชาวบ้านเดิมประมาณ 1.2 ล้านไร่ และพื้นที่บุกรุกใหม่ ที่มีการขายต่อแบบมือต่อมือ หรือ พื้นที่ของนายทุน 1.5 ล้านไร่ ซึ่งทางกรมอุทยานได้เล็งกลุ่มที่ 2 เป็นหลัก แต่ในขณะเดียวกันพื้นที่ของประชาชนที่อยู่ภายใต้ มติ ครม.2541 ในส่วนนี้ก็จะมีการมาตรการที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบ ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน

สำหรับแผนการจัดระเบียบสวนยางพารา ที่เข้าบุกรุกพื้นที่ป่านั้นในการดำเนินงานช่วงแรกจะเริ่มดำเนินการประมาณ 4 แสนไร่ ซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ เชื่อว่าพื้นที่เหล่านี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะหยุดยั้งไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีแนวคิดจัดให้เป็นป่าชุมชนประมาณ 9,300 แห่ง จากพื้นที่ทั้งหมด 3.9 ล้านไร่ ซึ่งชุมชนจะต้องเข้ามาช่วยดูแลรักษา อนุรักษ์ ผืนป่าและมีการปลูกป่าขึ้นมาทดแทน โดยประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตตรงเหล่านั้นได้ และบางส่วนก็อาจจะพัฒนาเป็นป่าเศรษฐกิจชุมชนต่อไป

21 พฤษภาคม 2558 หน้า 7

เตือนเกษตรกรเร่งขึ้นทะเบียน ปรับปรุงข้อมูลเพาะปลูกปี'58

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี 2558 และกำหนดแผนปฏิบัติการให้เกษตรกรมาแจ้งปรับปรุงทะเบียนการเพาะปลูกพืชในรอบการผลิตในปี นี้ เพื่อให้ข้อมูลของเกษตรกรมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรทุกระดับ และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้ตรวจรับรองสิทธิ์ของเกษตรกรในการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว เช่น การชดเชยรายได้เกษตรกร การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

โดยมุ่งเน้นพืชเศรษฐกิจสำคัญ เช่น ข้าวนาปี ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชไร่อื่นๆ ที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตไป



แล้วและกำลังมีการปลูกใหม่ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรในการรับบริการและการช่วยเหลือตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล จึงขอให้เกษตรกรมาติดต่อขอขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

ข้าวนาปี รอบการเพาะปลูกช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2558 และข้าวนาปรังรอบการเพาะปลูกช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 - 30 เมษายน 2558 ให้มาแจ้งขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูลได้ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 15 พฤศจิกายน 2558 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะเริ่มดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2558 ดำเนินการปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกรช่วงวันที่ 15 มิถุนายน



21 พฤษภาคม 2558 หน้า 19

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเม.ย.ลดลง สาเหตุเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัว

ASTVผู้จัดการรายวัน - ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนเม.ย.ลดลงจากปีที่แล้ว 7.45% ส่วนราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลง ซึ่งสาเหตุจากเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัว แถมราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลง ขณะที่ราคาสินค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น คือข้าวเปลือกและสับปะรด

นายเลอศักดิ์ รั้วตระกูลไพฑูริย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนเมษายน ภาพรวมลดลง ร้อยละ 7.45 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนปีที่แล้ว สินค้าเกษตรที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัว ประกอบกับราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลง สุกร ไก่เนื้อและไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก และสับปะรดโรงงานราคาสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งทำให้ผลผลิตลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม ปี 2558 พบว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนเมษายน 2558 ลดลง ร้อยละ 3.82 สินค้าที่มีราคาลดลง ได้แก่ สับปะรดโรงงาน และปาล์มน้ำมัน โดยสับปะรดโรงงาน ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา และปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ประกอบกับราคาตลาดล่วงหน้ามาเลเซียปรับตัวลดลง และสินค้าที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ ยางพารา และไข่ไก่ โดยยางพารา ราคาสูงขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงยางผลัดใบ ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับราคาตลาดล่วงหน้า TOCOM ปรับตัวสูงขึ้น และไข่ไก่ ราคาสูงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศร้อน แม่ไก่ออกไข่น้อยลง ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ทั้งนี้ ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือน พฤษภาคม 2558 คาดว่าจะใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา

สำหรับดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนเมษายน 2558 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนปีที่แล้ว พบว่า ภาพรวมผลผลิตลดลง ร้อยละ 13.28 ส่วนสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า สับปะรดโรงงานและปาล์มน้ำมัน ■



21 พฤษภาคม 2558 หน้า 16

‘ดาร์พงษ์’ส่งลุย ยึดคืนพื้นที่ป่า นายทุนปลูกยาง

“ดาร์พงษ์”ลุยโคราชตั้งปราบกลุ่มนายทุน
รุกป่าปลูกยางอีสาน 5 แสนไร่ ลั่นปรนเปรมเข้า
ยึดคืนทั่วประเทศ 1 มิ.ย. ตั้งเป้าปีนี้อ่าคืน
9 หมื่นไร่ ด้านป.ป.ท.-ทพภาค 2 ลงพื้นที่
ตรวจสอบ “ภูวนดิศร์สิริสอร์ท” หลังได้รับ
ร้องเรียนนายตำรวจระดับรองผบก.ร่วมกับ
นายทุนบุกรุกป่าดงพญาเย็น 100 ไร่

พล.อ.ดาร์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อม
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้
นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่ง
ชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มอบนโยบาย
การแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าถูกบุกรุกในพื้นที่
ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีหัวหน้า
ส่วนราชการ และบุคลากรสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและฯ ในพื้นที่ 20 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 300 คน เข้าร่วม
ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี
จ.นครราชสีมา

สำหรับวาระการหารือคือการขอรับ
การสนับสนุนกำลังจากกระทรวงกลาโหม
ในการบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ถูกบุกรุก
ในภาคอีสาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถนำนโยบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่
ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล

พล.อ.ดาร์พงษ์ เปิดเผยว่า จากปัญหา

อ่านต่อหน้า > 13

ต่อจากหน้า > 16

: ดาร์พงษ์

การบุกรุกที่ดินของรัฐเป็นปัญหาสังคม
มานาน เนื่องจากมีขบวนการแสวงหาประโยชน์
ส่วนตนโดยไม่คำนึงถึงกฎหมาย ทำให้พื้นที่
ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ต้นน้ำ ถูกบุกรุกเป็น
จำนวนมาก ที่ผ่านมามีได้บูรณาการหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปฏิบัติการป้องกันปราบ
ปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ตรวจสอบ

จับกุม รวมทั้งขอคืนผืนป่าจากการบุกรุกของ
ราษฎร โดยเน้นพื้นที่ของกลุ่มนายทุน เพื่อ
รักษาผืนป่า และระบบนิเวศวิทยาให้คงอยู่
ต่อไปอย่างยั่งยืน แต่การขับเคลื่อน ต้องมี
ความเข้มข้น มีแผนงาน เป็นระบบชัดเจน
ส่วนข้อมูลพื้นที่สวนยางพาราที่บุกรุก
พื้นที่ป่า ปี 2558 พบประมาณ 400,000 ไร่
ภาคอีสาน 71,600 ไร่ รัฐบาลจะดำเนินการเร่ง
ด่วนเพื่อสกัดล้นลดปริมาณยางในตลาดซึ่ง
มีมากเกินไปมีความต้องการ สวนยางพาราเหล่านี้
มีผู้ครอบครองหลายประเภท ตั้งแต่นายทุน
จนถึงชาวบ้านทั่วไป

ทั้งนี้การปฏิบัติการเริ่มจากนายทุน ผู้มี
อิทธิพล ซึ่งเป็นจุดแข็งก่อน เพื่อเป็นตัวอย่าง
ส่วนผู้บุกรุกที่เป็นชาวบ้าน ผู้ยากไร้ จะเป็นการ
ชี้แจงทำความเข้าใจ และเยียวยาบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรี ว่า คนจนเราต้องดูแล จะ
ใช้กฎหมายดำเนินการกับคนจนอย่างเดียว มี
โอกาสได้ ต้องใช้หลักรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
ร่วมแก้ปัญหา ซึ่งจะนำปัญหาเข้าหารือกับคณะ
กรรมการจัดสรรพื้นที่ เพื่อนำเข้าระบบ ส่วน
ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ทำกิน ได้รับการผ่อนผัน
ตามมติ ครม.ปี 2541 จึงไม่ต้องเป็นห่วง เกรง
จะไม่มีที่ดินทำกิน ขอให้อุ่นใจ แต่ขอให้ยึดมั่น
กฎกติกา อย่าขยายพื้นที่เพิ่มเติม

“ผมขอให้ผู้ปฏิบัติงานมั่นใจลุกขึ้นสู้กับ
อิทธิพลมืดในท้องถิ่น เพื่อปฏิบัติการกิจให้
ลุล่วงตามนโยบาย ขณะนี้ได้รับการสนับสนุน
จากกระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย
ขอเน้นย้ำการปฏิบัติการทุกครั้ง ต้องมีภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย การแอบอ้างตำแหน่ง
หน้าที่ เพื่อรับผลประโยชน์จากนายทุน อย่าหลง
เชื่อ ให้แจ้งเบาะแสผมจะดำเนินการทางวินัยและ
อาญาอย่างเด็ดขาด”

พล.อ.ดาร์พงษ์กล่าวว่า ขณะนี้เป้าหมายการ
ดำเนินการ ได้ผ่านกระบวนการสแกนพื้นที่ พบ
ข้อมูลผู้บุกรุกผืนป่าทั้งหมด เบื้องต้นพยาน หลัก
ฐาน เป็นภาพถ่ายทางอากาศ รอกัทหนดการคดี
โจ่งแจ้งพร้อมกันทั่วประเทศ คาดวันที่ 1 มิ.ย.นี้

ด้านนายธนวัฒน์ สนิทศักดิ์ดี เจ้าหน้าที่
สืบสวนชำนาญการคดีพิเศษสำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
เปิดเผยว่า คณะทำงานกองทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่
ตรวจสอบกรณีพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนว่ามีนายตำรวจระดับรองผู้บังคับการ
ร่วมกับนายทุนบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วย
การเข้าไปก่อสร้างรีสอร์ทและนำที่ดินจัดสรร
ขายจากการลงพื้นที่พบว่าบริเวณดังกล่าวเป็น

ที่ตั้งของรีสอร์ท ภูวนดิศ มีการปลูกสร้างบ้าน
พักและจัดเป็นล็อกเพื่อแบ่งขาย เบื้องต้นพบ
เป็นการปลูกสร้างทับที่ป่าสงวนดงพญาเย็น ซึ่ง
เป็นพื้นที่อนุรักษ์ชีน นอกจากนี้ยังพบว่ามีการ
ตัดถนนคอนกรีตเข้าพื้นที่ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ด้วย

นายธนวัฒน์กล่าวว่า จากการตรวจสอบพื้นที่
ดังกล่าวไม่มีเอกสารสิทธิ์มีเนื้อที่บุกรุกประมาณ
100 ไร่ มีบ้านพักตากอากาศกว่า 10 หลัง คิดเป็น
มูลค่าความเสียหายกว่า 100 ล้านบาท จากการ
ตรวจค้นไม่พบเจ้าของรีสอร์ท ดังนั้น ตามมาตรา
25 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 เจ้าหน้าที่ป่าไม้
ในฐานะเจ้าของพื้นที่สามารถใช้อำนาจสั่งการรื้อ
ถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดได้ทันที

21 พฤษภาคม 2558 หน้า 5

‘กนย.’รับข้อเสนอเกษตรกร ยุบกองทุนบัพเฟอร์ฟันด์อย่าง

กนย. ทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ชาวสวนยาง หลังเกษตรกรใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ รับข้อเสนอตัวแทนเกษตรกรยุบกองทุนบัพเฟอร์ฟันด์ เพิ่มวงเงินสินเชื่อโค่นยางและปรับปรุงสวนยาง ย้ำมีสัญญาซื้อขายยางกับจีนรวม 4 แสนตัน

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานว่า ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนมาตรการต่างๆ ที่ได้ทำมาแล้วในฤดูกาลผลิตยาง 2557/2558 และได้เตรียมการรองรับฤดูกาลผลิตยางปี 2558/2559 ที่กำลังจะเริ่มต้นในเดือน พ.ค.นี้

ที่ผ่านมาพบว่า มีมาตรการที่ใช้วงเงินให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ เช่น มาตรการให้สินเชื่อสหกรณ์การเกษตร หรือวิสาหกิจชุมชนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อจากเกษตรกรชาวสวนยาง 1 หมื่นล้านบาท และมาตรการให้สินเชื่อสหกรณ์การเกษตรกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อแปรรูปยาง 5,000 ล้านบาท

สหกรณ์การเกษตรได้ขอกู้เงินจำนวนดังกล่าวไปแล้วประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่าไม่มากนัก เนื่องจากสหกรณ์การเกษตรยังไม่คุ้นเคยกับการแปรรูปยาง จึงสั่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และสภาเกษตรกรแห่งชาติไปหาแนวทางส่งเสริมให้สหกรณ์ต่างๆ ขอสินเชื่อและแปรรูปยางพารามากขึ้นในฤดูกาลผลิตนี้

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรโดยใช้โครงการสร้างมูลค่าภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ที่อนุมัติวงเงินให้ซื้อยางในราคานาตลาด (บัพเฟอร์ฟันด์) เกษตรกรชาวสวนยาง

ที่เข้าร่วมประชุมได้ให้ข้อมูลกับรัฐบาลและเสนอให้ยกเลิกการใช้โครงการบัพเฟอร์ฟันด์ เนื่องจากขณะนี้ราคายางสูงขึ้นแล้ว และเสนอให้นำวงเงินจากบัพเฟอร์ฟันด์มาใช้กับมาตรการอื่นๆ ทดแทน

เช่น เพิ่มวงเงินมาตรการให้สินเชื่อเกษตรกรครัวเรือนละ 100,000 บาท เพื่อให้เกษตรกรโค่นยางเก่าและทำอาชีพเสริมแทน ที่ปัจจุบันมีวงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว 4 หมื่นราย และได้อนุมัติเงินกู้เกษตรกรอีก 4 หมื่นราย รวมวงเงิน 8,000 ล้านบาท โดยยังเหลือวงเงินอีก 2,000 ล้านบาท คาดว่าจะอนุมัติสินเชื่อเกษตรกรครบในเดือนมิ.ย.นี้

ทั้งนี้รัฐบาลอาจเพิ่มวงเงินการให้สินเชื่อตามที่เกษตรกรชาวสวนยางเสนอ ส่วนการยกเลิกบัพเฟอร์ฟันด์รัฐบาลกำลังพิจารณาความเหมาะสม

ม.ร.ว.ปรีดิยาธรรยังกล่าวถึงสต็อกยางของรัฐบาลว่าปัจจุบันมีสต็อกยาง อยู่ 2 ส่วน คือ 1.สต็อกยางเก่าจากรัฐบาลสมัยที่แล้วประมาณ 200,000 ตัน และ 2.สต็อกที่องค์การสวนยาง (อสย.) ใช้ในระหว่างโครงการบัพเฟอร์ฟันด์ซื้อจากเกษตรกร 140,000 ตัน รวมแล้วทั้งหมด 340,000 ตัน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้เจรจาและทำสัญญาขายยางให้จีนแล้วจำนวน 400,000 ตัน

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า โครงการบัพเฟอร์ฟันด์ที่เกษตรกรเสนอให้ยกเลิกนั้น เนื่องจากมีการปรับโครงการใหม่ ด้วยการซื้อยางจากเกษตรกรรายย่อยโดยตรง จากเดิมที่รัฐบาลให้อสย.ดำเนินการซื้อจากเกษตรกรรายย่อยผ่านตลาดกลางยางพารา แต่เกษตรกรได้บอกว่า หากจะซื้อโดยตรงจากเกษตรกรรายย่อย ก็ขอให้ออกมาตรการประกันราคาหรือชดเชยส่วนต่างราคายางให้ชาวสวนยางจะง่ายกว่า ซึ่งรัฐบาลจะรับไว้พิจารณา